

ĐẶC SAN

# Thông tin Tư tưởng



BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

Số 30  
Tháng 5/2023

**ĐẶC SAN**  
**THÔNG TIN - TƯ TƯỞNG**  
**(Số 30 - tháng 5/2023)**



**TRỤ SỞ: TỈNH ỦY HÀ TĨNH**

Số 06 - đường Nguyễn Thiếp  
Thành phố Hà Tĩnh  
ĐT: 02393. 855 739  
Fax: 02393. 851 925  
Email: thongtintuht@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản  
**HÀ VĂN HÙNG**

Ban Biên tập  
**NGUYỄN THỊ HÀ TÂN**  
**NGUYỄN XUÂN HẢI**  
**LÊ VĂN KHÁNH**  
**PHAN THỊ MAI LINH**  
**HOÀNG VĂN THANH**  
**TRẦN THỊ TỐ UYÊN**

Thư ký Tòa soạn  
**PHAN THỊ MAI LINH**

Trị sự  
**TRẦN THỊ TỐ UYÊN**

**Bìa 1:** Toàn ảnh khu mộ, khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Ảnh: Thanh Hải

In 7.500 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in số 108/GP-XBDS của Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 05/10/2022. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2023.

## MỤC LỤC

### NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

#### NGUYỄN XUÂN TRUNG

Tổng Bí thư Trần Phú - tấm gương sáng ngời của người cộng sản mẫu mực, kiên trung 1

#### ĐẶNG DUY BÁU

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 4

#### NGUYỄN XUÂN THẮNG

Lực lượng vũ trang tỉnh nỗ lực đoàn kết, vững tin bước vào mùa huấn luyện năm 2023 6

#### NGUYỄN THỊ MAI THUY

Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 8

#### BÙI QUANG HOÀN

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 11

#### ĐẶNG NGỌC SƠN

Đảng bộ khôi các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức 14

#### PHAN DUY VĨNH

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh: Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 18

#### LÊ TRẦN SÁNG

Du lịch Hà Tĩnh: Đẩy mạnh quảng bá, khẳng định thương hiệu 21

#### HOÀNG XUÂN HÙNG

Đức Thọ: Đổi thay từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 23

### TRANG VĂN NGHỆ

#### LÊ THÀNH VINH - Về làng Sen quê Bác 26

#### TRẦN HẬU THẢO - Tưởng nhớ 26

#### NGUYỄN HẰNG - Mời bạn về thăm quê tôi 26

### ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

#### LÊ ANH THỊ

Gặp người chiến sĩ Điện Biên năm xưa 29

#### LÊ NỮ ÁI CHI

Người công nhân cần cù, hăng say lao động sáng tạo

### CHỐNG ÂM MƯU "ĐIỂN BIẾN HÒA BÌNH"

#### MINH NGỌC

Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai 32

#### NGUYỄN TUẤN HÙNG - NGUYỄN THANH ĐẠT

Nhận diện và phản bác các quan điểm xuyên tạc... 36

### THÔNG TIN - TƯ LIỆU

#### TTTTCTTG

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5/2023 41

#### T.L

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 44

### BÌA 4

#### NGUYỄN TÙNG LĨNH

Thăm hoa Nguyễn Huy Oánh 44



Nhà thờ họ Nguyễn Huy - Trường Lưu

# THĂM HOA NGUYỄN HUY OÁNH

Bài và ảnh: NGUYỄN TÙNG LĨNH

**N**guyễn Huy Oánh húy là Xuân, hiệu Lựu Trai, tự Kính Hoa, sinh ngày 17 tháng Chín năm Quý Tỵ (1713), là con trai đầu của Nguyễn Huy Tụ. Năm Nhâm Tý (1732), Nguyễn Huy Oánh đỗ đầu kỳ thi Hương, năm (1733) thi Hội nhưng không đỗ. Năm Mậu Thìn (1748), đỗ Đình nguyên Thám hoa.

Năm 1749, Nguyễn Huy Oánh giữ chức Tham mưu đạo Thanh Hoa, năm Canh Ngọ (1750), sau đổi làm Hiệp đồng đạo Nghệ An. Năm Quý Dậu (1753), làm Đề điều các trường thi Hương ở Hải Dương và Yên Quảng. Năm Bính Tý (1756) nhận chức Tán trị Thừa chính sứ, Tư tham Thừa chính sứ ở xứ Sơn Nam. Năm Đinh Sửu (1757), làm giám khảo thi Hội.

Năm Kỷ Mão (1759) từ Sơn Nam về kinh thành làm việc, được giao giữ thêm chức Tri bình thiên, Hành cơ mật viện sự - phụ trách việc cơ mật, Nhập nội thị giảng, tham gia giảng dạy ở phủ Thế tử (Trịnh Sâm), kiêm chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, thăng Hàn lâm viện Thừa chỉ. Cùng năm này con trưởng của ông là Nguyễn Huy Tụ, sau khi đỗ thứ năm kỳ thi Hương, ra kinh thành làm Thị nội văn chức, cùng với ông làm việc ở phủ Thế tử.

Năm Ất Dậu (1765) triều đình thăng chức Thiêm đô ngự sử ở Ngự sử đài và chọn ông làm Chánh sứ đi Trung Hoa. Cuộc hành trình đi sứ kéo dài trong hai năm, ông giao du rộng với các danh sĩ quan lại của Thanh triều, ngoài ra còn đàm đạo thơ văn, giao du với sứ thần Nhật Bản, Cao Ly.

Năm Mậu Tý (1768) thăng chức Hữu thị lang bộ Công. Mấy năm tiếp theo giữ các chức Hữu thị lang bộ Binh, bộ Hình. Đầu năm 1778, lúc 66 tuổi, Nguyễn Huy Oánh theo lệ xin về trí sĩ, được thăng chức Tả thị lang bộ Lại. Sau lại được "khởi phục" với chức Tán lý quân vụ các đạo Thanh Hóa, Sơn Nam và Hải Dương.

Năm Nhâm Dần (1782), sau khi Trịnh Tông lên ngôi chúa, ông được gia ân thăng Công bộ Thượng thư. Tuy về nghỉ hưu nhưng Nguyễn Huy Oánh vẫn theo dõi chính sự, năm Quý Mão (1783), ông từ quê ra kinh thành, nhân dịp triều đình bình xét công trạng, ông được thăng Thượng thư bộ Công, lại ban thêm chức Thượng thư bộ Lễ, bộ Hộ và đề nghị ông nhận chức Tham tụng, nhưng ông dứt khoát không nhận và có làm bài khải từ chối việc nhận chức Tế tướng.

(Xem tiếp bìa 3)



(Tiếp theo bìa 4)

Thời gian hưu quan ở Trường Lưu là thời gian ông dành cho việc dạy học, xây dựng quê hương, lập hội Trường Ân, dựng Phúc Giang Thư viện, in sách nhiều nhất, và đây cũng là thời gian thịnh vượng nhất ở Trường Lưu. Thư viện Phúc Giang chứa đến mấy vạn quyển sách, đã thành một trung tâm văn hóa thời bấy giờ, Đại thi hào Nguyễn Du cũng từng lên đây hát ví. dịp này, nhiều người ở trong dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu thi cử phát đạt, như khoa Quý Mão năm 1783 có Nguyễn Huy Phó đỗ đầu kỳ thi Hương, Nguyễn Huy Lạng và Nguyễn Huy Tá đỗ Hương cống.

Thời gian này tình hình kiêu binh khá yên ổn, xét công lao khi tham gia bình định Tuyên Quang, Nguyễn Huy Oánh được phong Thượng thư bộ Binh, bộ Lễ, Tế tửu Quốc Tử Giám. Ngày 26 tháng bảy năm 1783, triều đình phong cho Nguyễn Huy Oánh là Uyên Phố Hoàng Dụ Đại Vương, được thờ sống tại quê nhà. Cũng trong năm này, ngày 29 tháng mười, triều đình có tờ sắc phong ông giữ chức Thượng thư bộ Binh và bộ Lễ, bậc Thượng trụ quốc hàng nhất, Quốc Tử Giám Tế tửu, mà không phải ra triều đình làm việc. Ngày mồng Chín tháng Năm năm Kỷ Dậu (1789), Nguyễn Huy Oánh mất ở quê nhà, thọ 77 tuổi.

Nguyễn Huy Oánh đã nêu một tấm gương về việc học hành thi cử. Ông cố gắng tìm trong sách sử cái đạo trị nước, nghiên cứu sâu rộng và có mục đích rõ ràng, học để mà hành. Ông cũng chính là người đã có công "lấy văn trông người mở kế trăm năm" ở làng Trường Lưu.

Nguyễn Huy Oánh nổi tiếng là thầy giáo giỏi "Phu tử là người kiệt xuất đất Hoan Châu", học trò kể đến nghìn người, thi đỗ cao và làm quan đồng triều có hơn 30 người như: Trương Đăng Quỳ, Trần Công Xán, Phạm Nguyễn Du, Phạm Quý Thích... Ông để lại khá nhiều tác phẩm có giá trị văn hóa sâu sắc, tiêu biểu như:

**Hoàng hoa sứ trình đồ:** tác phẩm được họa đồ bằng thực tế cuộc hành trình đi sứ Trung Hoa năm 1765. Sách dày khoảng 120 trang, trên đó ông họa rõ từng con sông, ngọn núi, tên châu, tên phủ, đình, miếu, đền thờ... đã đi qua. Ngoài phần bản đồ là lời thuyết minh cho bản đồ đi sứ (Hoàng hoa dịch lộ đồ thuyết) và Bài ca (bằng thơ) về hành trình từ Nam Kinh tới Bắc Kinh (Lường kinh trình lộ ca). Đây là tài liệu quý hiếm đối với ngành Trung Quốc học.

**Quốc sử toát yếu:** sách chép từ Ngoại ký (Hong Bàng Thị, Kinh Dương Vương) và kết thúc ở nhà Trần (Trùng Quang Đế). Đây là bản sách được Nguyễn Huy Oánh cho khắc ván in nên mục đích có thể là để phục vụ cho Trường học Phúc Giang.

**Bắc du tập lãm:** sách được biên soạn khi ông đi sứ năm Ất Dậu (1765), ghi chép khá kỹ lưỡng từ những tên thành quán, huyện phủ, dân phố đến núi sông, chùa quán, đền đài, điện các, ngôi động...

**Phụng sứ Yên Đài tổng ca:** là một tập nhật ký đi đường với khoảng 120 bài thơ. Tác phẩm giàu xúc cảm với thiên nhiên, cảnh vật và ẩn chứa khá nhiều tâm sự. *Phụng*

*sứ Yên Đài tổng ca* được viết bằng chữ Hán (tiếng Hán) nhưng lại theo thể lục bát (thể loại thuần Việt). Trong tác phẩm này, cách làm của Nguyễn Huy Oánh (đưa thể loại thuần Việt/lục bát vào thơ chữ Hán, nghĩa là là lục bát chữ Hán) là hoàn toàn mới, điều này cho thấy ý thức Việt hóa và tinh thần dân tộc của Nguyễn Huy Oánh rất cao trong trước thuật và sáng tác, nhất là trong bối cảnh bang giao, giao lưu thời bấy giờ.

**Sơ học chỉ nam:** được ông soạn năm Quý Tỵ niên hiệu Cảnh Hưng (1773), là tập bài giảng nhập môn, hướng dẫn những quy định cần thiết cho một học trò khi vào trường học.

**Thạch Đình di cáo:** là tập thơ văn thứ hai của ông, gồm 127 bài thơ và các bài phú, khải, tập ký và từ, chủ yếu là thơ thù tạc, ngâm vịnh, tự thuật... nhưng tâm trạng của tác giả thể hiện sâu sắc và rõ nét hơn so với tập đi sứ.

**Dược tính ca quát:** tập sách thuần túy về y học, giải thích rõ về cách châm cứu, cách dùng các vị thuốc; sách gồm 234 câu lục bát chữ Hán. Đây cũng là tập lục bát chữ Hán khá độc đáo.

**Huấn nữ tử ca:** Bài ca Nôm gồm 632 câu lục bát với những ngôn từ giản dị, trong sáng, đời thường, là những lời ăn tiếng nói quen thuộc trong dân gian nhằm để răn dạy con gái (thực nữ) về công, dung, ngôn, hạnh: *Quốc âm vậy phải diễn ra/ Để cho con gái đàn bà cùng nghe/ Ở ăn lấy đấy mà suy/ Dạy thì mới biết học thì mới nên.*

Nhìn lại toàn bộ hành trang và sự nghiệp của Nguyễn Huy Oánh, có thể thấy ông là một kẻ sĩ thành đạt trên nhiều phương diện. Ông làm thầy, là một trong những người thầy nổi tiếng, được tôn vinh ở phẩm bậc cao nhất. Là một nhà biên soạn, trước thuật, ông để lại một di sản khá đồ sộ với nhiều mảng, loại sách khác nhau. Là một tác giả văn học, ông để lại những bài thơ thiên nhiên trong sáng, tươi đẹp; những dòng văn thơ chứa nặng tâm sự với quê nhà, đất nước, người thân; những bài ca lục bát đặc sắc, hiếm có như bài: *Thu hoài* (Bày tỏ nỗi lòng), *Liên trì nguyệt sắc* (Sắc trắng đêm Sen), *Hương cư túc cánh* (Cảnh nhà cư nơi quê hương), *Lữ thú trung thu* (Đất khách gặp cảnh trung thu).

Nguyễn Huy Oánh xứng đáng là một tác giả tiêu biểu của văn học Đại Việt thế kỷ XVIII. Người đương thời tôn vinh Nguyễn Huy Oánh vào loại kiệt xuất đất Hoan Châu và xếp ông vào vị trí hàng đầu trong Nghệ An ngũ tuyệt (Lai Thạch văn, Tiên Điền tao, Việt Yên thi, Nam Hoa phú, Hoàn Hậu sách). Đặng Trần Côn, tác giả Chinh Phụ ngâm cũng có những lời nhận xét về Nguyễn Huy Oánh: *"Ông xung trận đột nhập đường mây, hơn người hẳn tiệp. Tú văn chương dồi dào xuyên qua bầu trời, vượt khỏi mặt trăng sáng như ngọn đuốc. Từ ngữ khiến gió mưa phải sợ, có thể nghiêng sông lấp biển; chữ viết đẹp như lụa, như mây. Ở phương Nam chưa từng có ai như vậy!"*

N.T.L

# TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ - TẤM GƯƠNG SÁNG NGƯỜI CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN MẦU MỰC, KIÊN TRUNG

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN TRUNG  
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

*Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - đồng chí Trần Phú là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản mầu mực, kiên cường, người con ưu tú của Đảng và dân tộc. Cuộc đời đồng chí chỉ trong 27 năm, với hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, nhưng đồng chí luôn là một tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh kiên cường của người cộng sản mầu mực, một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.*

## Người thanh niên yêu nước sớm giác ngộ cách mạng

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01/5/1904 tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; quê gốc tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí Trần Phú đã nung nấu ý tưởng tìm đường cứu nước; sớm tham gia “Hội Tu tiến” để tìm gặp và kết bạn với những bạn bè cùng chí hướng và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Tháng 7/1925, đồng chí tham gia Hội Phục Việt - một tổ chức của những người yêu nước cấp tiến và sớm trở thành một thành viên lãnh đạo của Hội. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời cách mạng của đ/c Trần Phú, đưa người thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản là việc đồng chí được tổ chức cử sang Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để bàn việc sáp nhập hai tổ chức cách mạng. Tại đây, Trần Phú đã gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được tham gia Lớp huấn luyện cán bộ khóa 2 do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy và được kết



Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Ảnh tư liệu

nap vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Khóa huấn luyện đã trang bị cho Trần Phú những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản. Từ đây, đồng chí đã chuyển sang lập trường của giai cấp vô sản. Trở về nước hoạt động, đồng chí đã thuyết phục được Ban lãnh đạo Việt Nam cách mạng Đảng đưa nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện và cách thức tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào hoạt động của tổ chức Tân Việt. Những hoạt động tích cực của đồng chí Trần Phú là những đóng góp quan trọng trong quá trình vận động chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 11/1926, được sự tin nhiệm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Trần Phú được chọn cử đi học tại Trường đại học Phương Đông (Liên Xô), từ năm 1927 đến năm 1929.

Trong 3 năm học tại Liên Xô đã đem lại cho

Trần Phú vốn liếng phong phú về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, về cách mạng vô sản. Kết hợp với thực tiễn sinh động tại nước anh em, Trần Phú đã có bước trưởng thành vượt bậc về nhận thức, trình độ và năng lực hoạt động cách mạng, sẵn sàng đảm đương những trọng trách mới mà Đảng và đất nước giao phó.

### **Người cộng sản trí tuệ và sáng tạo**

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng và Nhân dân những di sản vô giá, mà một trong số đó chính là góp phần đề ra đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo trong giai đoạn Đảng mới thành lập.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Phương Đông, tháng 11/1929, đồng chí Trần Phú nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, bắt đầu hành trình về nước hoạt động. Đầu năm 1930, đồng chí về đến Sài Gòn, sau đó sang Hồng Kông (Trung Quốc) gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được thông báo về sự kiện thành lập Đảng. Tháng 4/1930, đồng chí về nước hoạt động và được Ban Chấp hành Trung ương lâm thời giao nhiệm vụ dự thảo Luận cương chính trị của Đảng. Tháng 7/1930, sau khi kết thúc chuyến khảo sát tại một số địa phương tại đồng bằng Bắc Bộ để có thực tiễn xây dựng dự thảo Luận cương, đồng chí về Hà Nội, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời.

Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú dự thảo được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (tháng 10/1930) thông qua, là văn kiện quan trọng của Đảng, đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa cùng những luận điểm cơ bản trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng.

Luận cương xác định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua tư bản chủ nghĩa. Xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra ngày càng kịch liệt: “*một bên thì thợ thuyền,*

*dân cày và các phân tử lao khổ; một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa*”<sup>(1)</sup>, Luận cương nhấn mạnh hai nhiệm vụ của cách mạng là chống đế quốc và phong kiến có mối quan hệ khăng khít với nhau; đồng thời, khẳng định lại nhiều vấn đề mà Cương lĩnh đã nêu ra như đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận cương cũng có những điểm sáng tạo như đã đề ra phương pháp cách mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Luận cương chính trị do Trần Phú dự thảo đã tuân thủ chặt chẽ Chỉ thị và hướng dẫn của Quốc tế Cộng sản, phản ánh trung thành những quan điểm và đường lối của Đại hội VI Quốc tế Cộng sản.

Tại Hội nghị, với việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức, Đảng lần đầu tiên được kiện toàn về mặt tổ chức. Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Kết quả của Hội nghị đã đánh dấu sự trưởng thành về nhiều mặt của Đảng với uy tín và sức hút mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng Đông Dương phát triển nhanh chóng.

Đối với đồng chí Trần Phú, trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Luận cương chính trị do đồng chí khởi thảo là một văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương, là cơ sở để Đảng đề ra sách lược, chiến lược trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá đồng chí “*Là một người rất thông minh, hăng hái và cần cù, đồng chí Trần Phú đã làm được nhiều việc quan trọng cho Đảng*”<sup>(2)</sup>, một người cộng sản tận tụy, trí tuệ và sáng tạo.

### **Tâm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung**

Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, đã nêu tấm gương kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Những năm 1930 - 1931, một cao trào cách mạng rộng lớn mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã phát triển rộng khắp cả nước. Đồng

chí Trần Phú đã cùng với Ban Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo phong trào. Tháng 3/1931, đồng chí Trần Phú chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ hai tại Sài Gòn, nhằm củng cố các tổ chức Đảng, đoàn thể và duy trì phong trào đấu tranh sau khi Xô Viết Nghệ Tĩnh bị địch khủng bố trắng. Do sự phản bội của một đối tượng trong tổ chức, ngày 18/4/1931, Tổng Bí thư Trần Phú bị bắt tại Sài Gòn, bị đưa về giam tại bất Pôlô rồi đến bất Catina. Chúng bằng mọi thủ đoạn từ dụ dỗ, mua chuộc đến tra tấn bằng những cực hình tàn khốc, hòng buộc đồng chí phải khai ra tổ chức Đảng và các đồng chí, đồng đội. Song chúng đều thất bại trước khí phách kiên cường của người cộng sản trẻ tuổi. Chúng bèn âm mưu giết hại đồng chí bằng chế độ tòa án phản động, bắt công. Đối diện với viên bồi thẩm, đồng chí Trần Phú đã trả lời đúng đắn và cứng rắn tên và chức vụ Tổng Bí thư của mình.

Trong mọi hoàn cảnh gian lao, nghiệt ngã nhất, đồng chí Trần Phú luôn kiên định, vững niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cuộc đấu tranh chính nghĩa và cuộc cách mạng mà Đảng dẫn dắt cho các đồng chí, đồng đội trong tù. Nhiều cuộc đấu tranh đã được tổ chức để vạch trần bản chất xâm lược, tàn bạo của chế độ thực dân và bọn tay sai; đồng thời đòi cải thiện chế độ lao tù hà khắc. Những buổi trao đổi, bồi dưỡng lý luận và kinh nghiệm công tác cho các đồng chí tù chính trị được Trần Phú tổ chức ngay trong nhà tù thực dân.

Do căn bệnh lao ngày càng trầm trọng, cộng thêm những đòn tra tấn tàn bạo và chế độ lao tù khắc nghiệt, sức khỏe của đồng chí Trần Phú ngày càng suy kiệt. Do bệnh tình quá nặng, ngày 06/9/1931, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng tại Nhà thương Chợ Quán, khi mới 27 tuổi. Trước lúc qua đời, đồng chí đã dùng chút sức lực còn lại để nhắn nhủ tới các đồng chí, đồng đội: *“Trước sau tôi chỉ mong anh chị em hãy giữ vững chí khí chiến đấu!”*<sup>(3)</sup>. Lời nhắn nhủ đó của đồng chí Trần Phú đã đi vào lịch sử, trở thành lời cô vũ, động viên, là phương châm và lý tưởng sống, cống hiến

của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên.

Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất hết sức to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đang trong thời kỳ phục hồi và phát triển cũng như đối với phong trào cộng sản quốc tế.

Trân trọng và tôn vinh những cống hiến lớn lao của đồng chí Trần Phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: *“Đồng chí Trần Phú là một người con ưu tú của Đảng và của nhân dân, đã oanh liệt hy sinh cho cách mạng”*<sup>(4)</sup>; *“Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”*<sup>(5)</sup>.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi song đã đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng đối với Đảng trong thời kỳ đấu tranh sôi động những năm 1930 - 1931. Đồng chí là biểu tượng sáng ngời của một nhà lãnh đạo tận trung với nước, tận hiếu với dân; một người cộng sản trí tuệ, mẫu mực.

**N.X.T**

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2008, t.2, tr.90.

(2) T.Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Chính trị quốc gia, HN, 1999, tr.56-57.

(3) Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên, Nxb. Chính trị quốc gia, HN, 2014, tr.333.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, HN, 2011, t.14, tr.309.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, HN, 2011, t.7, tr.25.



Bác Hồ với Đoàn Ca múa nhân dân. Ảnh tư liệu

## TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA

TS. ĐẶNG DUY BÁU

**N**gày 31/11/1987 UNESCO vinh danh: “*Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất*”. Có thể nói, Hồ Chí Minh là biểu tượng của giá trị văn hóa Việt Nam, kết tinh văn hóa Đông và Tây, kết nối văn hóa dân tộc với nhân loại, truyền thống với hiện đại. Người là nhân cách, là tinh hoa của văn hóa Việt Nam.

Trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm về văn hóa mang tính “soi đường”, là giá trị vô giá đối với sự nghiệp cách mạng mang tầm vóc thời đại. Hồ Chí Minh cho rằng: “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cộng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra

nhằm thích ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”. Như vậy, nguồn gốc và động lực sâu xa của văn hóa chính là ở giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra đáp ứng đòi hỏi của sự sinh tồn. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh: “*Văn hóa phải ở trong kinh tế và chính trị và ngược lại kinh tế chính trị cũng nằm trong văn hóa*”. Từ đó, một trong những vấn đề cơ bản để xây dựng và phát triển là phải gắn kết đúng đắn mối quan hệ giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội. “*Văn hóa, nghệ thuật không chỉ đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị*”.

Văn hóa với chính trị, theo Hồ Chí Minh chỉ khi chính trị, xã hội được giải phóng thì



văn hóa mới được giải phóng, chính trị mở đường cho văn hóa phát triển. Muốn văn hóa phát triển tự do thì phải làm cách mạng chính trị trước. *“Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân bị nô lệ thì văn hóa cũng bị nô lệ, bị tòi tàn, không phát triển được”*. Cho nên văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị, hoạt động cách mạng. *“Phải đặt lợi ích của kháng chiến của Tổ quốc của Nhân dân lên trên hết, trước hết”*. *“Văn nghệ muốn tự do phải làm cách mạng”*, cách mạng lật đổ ách thực dân, tiến hành cuộc kháng chiến cứu quốc và đi lên CNXH, văn hóa không đứng ngoài mà phải là động lực, tinh thần, phải *“soi đường cho quốc dân đi”*. Sự nghiệp đổi mới là một quá trình tìm tòi, phát triển. Sức mạnh của văn hóa chính là ở sự năng động sáng tạo, đổi mới tư duy, là quá trình kết hợp văn hóa với chính trị - hai lĩnh vực phải được tiến hành lồng vào nhau trên con đường độc lập dân tộc và CNXH.

Hồ Chí Minh đã từng nói: *“Muốn tiến lên CNXH phải phát triển kinh tế và văn hóa”*. Kinh tế là cơ sở của văn hóa cho nên phải chú trọng xây dựng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng để có điều kiện xây dựng và phát triển văn hóa. Mặt khác, Người lại khẳng định: *“Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ”*. Quan điểm của Hồ Chí Minh văn hóa là động lực của kinh tế, chính trị; văn hóa phải ở trong kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Vận dụng quan điểm này Đảng ta xem văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước, phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là định hướng căn bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Tư tưởng xuyên suốt về văn hóa của Hồ Chí Minh là xây dựng nền văn hóa dân tộc với nội hàm: Xây dựng tâm lý, tinh thần độc

lập tự cường. Xây dựng luân lý biết hy sinh mình, chí công vô tư mang lợi ích cho quần chúng. Xây dựng xã hội mà mọi sự nghiệp đều mang phúc lợi cho Nhân dân. Xây dựng một chính quyền dân là gốc, dân làm chủ. Xây dựng kinh tế dân giàu, nước mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân. Theo Người đó là nền văn hóa cách mạng với ba tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng.

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải giữ gìn và phát huy bản sắc giá trị văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Người nói: *“Văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Phương Đông và Phương Tây... Tây Phương hay Đông Phương có cái gì tốt ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. Nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và nay trau dồi cho văn hóa Việt Nam có tinh thần Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ”*, và *“phát triển hết cái hay cái đẹp của dân tộc tức là ta cùng với đường lối của nhân loại”*. Kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam với sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại làm cho văn hóa Việt Nam vừa mang những đặc trưng phản ánh cốt cách, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, vừa phù hợp với trình độ văn minh, tiên tiến hiện đại của nhân loại. Hồ Chí Minh cho rằng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cần phát triển cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa của dân tộc để hòa nhập và đạt đến tầm cao nhân loại. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II của Đảng, Người chỉ rõ: *“Phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thu những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng vừa mang đặc trưng Việt Nam vừa trở thành giá trị chung của nhân loại”*.

(Xem tiếp trang 11)



Các cơ quan, đơn vị điều duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Lê Xuân Liệu

## LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH NỔ LỰC ĐOÀN KẾT, VỮNG TIN BƯỚC VÀO MÙA HUẤN LUYỆN NĂM 2023

Thượng tá NGUYỄN XUÂN THẮNG  
UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

*Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị hiện có; tăng cường huấn luyện cường độ cao, trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến.*

### *Từ kết quả năm 2022*

Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực và trong

nước còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường.

Yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu ngày càng cao; trình độ, năng lực, phương pháp, kỹ năng huấn luyện của đội ngũ các cấp, nhất là cán bộ huấn luyện ở cơ sở xã, phường, thị trấn còn chưa đồng đều và có mặt còn hạn chế; cơ sở vật chất, thao trường bãi tập của các đơn vị còn nhiều khó khăn bất cập...

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung

quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng nội dung, thời gian, chương trình, đạt chất lượng hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nền nếp xây dựng chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bám sát phương châm huấn luyện “*Cơ bản, thiết thực, vững chắc*”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện chặt chẽ, thống nhất từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở, cả lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; kiểm tra có 100% nội dung khoa mục huấn luyện, diễn tập đạt yêu cầu; trong đó có 78% trở lên đạt khá và giỏi. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh, diễn tập phòng chống cháy rừng của huyện Can Lộc đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

### ***Bám sát thực tiễn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023***

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực; trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có sự biến động thay đổi. Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu cao cho nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong năm 2023.

Để tạo bước đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu của lực lượng vũ trang

tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở quán triệt và thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định, năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục huấn luyện theo phương châm “*Cơ bản, thiết thực, vững chắc*”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị hiện có; tăng cường huấn luyện đêm, cường độ cao, trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến.

Tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với nâng cao trình độ cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ mới ra trường. Tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ cho cả chỉ huy, cơ quan và phân đội gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu huấn luyện và chất lượng hội thi hội thao, diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh; diễn tập vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn có bắn đạn thật; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25% xã, phường, thị trấn. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; quân số đạt từ 98% trở lên. Kết quả huấn luyện 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80 - 85% trở lên...

Các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá vào khâu yếu, nội dung mới và khó, nhất là những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành và thực hành huấn luyện để nâng cao chất lượng huấn luyện. Tăng cường kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng, qua đó phát hiện, chấn chỉnh những khâu yếu, mặt yếu ngay tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, chiến đấu năm 2023 và những năm tiếp theo, từ đó nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới./.

**N.X.T**



Văn hóa công sở giúp BHXH tỉnh xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tinh chuyên nghiệp cao. Ảnh: P.V

## ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH: TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐẶNG NGỌC SƠN

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh

*Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) hiện có 94 tổ chức cơ sở đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, doanh nghiệp trong những năm qua, đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Chính vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối đã xác định việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ là mũi đột phá trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.*

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khối đã tập trung quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện kịp thời và đề ra nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đảng ủy Khối đã

ban hành các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, nhất là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/DUK, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp cốt lõi để thực hiện văn hóa công sở...

Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã tích cực phát động phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo; tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công sở, văn hóa doanh nghiệp; xây dựng người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu... Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng, rà soát bổ sung các quy định “Tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, công chức, người lao động” để mỗi cán bộ thường xuyên tự soi tự sửa; tổ chức cho cán bộ và người lao động ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, điều hành, chỉ đạo hầu hết đảm bảo theo quy chế, quy định; lễ lối, phương thức làm việc từng bước được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt, hiện đại và hiệu quả.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng và hướng dẫn các chủ đề sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy tỉnh, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thành chương trình và triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm giúp ngăn ngừa các vi phạm, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát đối với 126 tổ chức đảng và 176 đảng

viên là người đứng đầu cấp ủy, trọng tâm là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương; thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng văn hóa công sở; kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ... Qua kiểm tra, đã phát hiện, thi hành kỷ luật 15 đồng chí cấp ủy viên, 111 đảng viên...

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở, nên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ đã có nhiều chuyển tích cực. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện tượng đi làm việc muộn, về sớm, ăn sáng, uống cà phê trong giờ làm việc, uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc đã được giảm hẳn; thái độ ứng xử, giao tiếp với người dân, tổ chức, cách tiếp cận cơ sở, giải quyết công việc được thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính được quan tâm triển khai, ngày càng hoàn thiện; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có nhiều chuyển biến mới. Những kết quả đó đã góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số của tỉnh trên các lĩnh vực; năm 2021, Hà Tĩnh xếp thứ 27 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xếp thứ 5 cả nước về chỉ số PAPI; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 8 cả nước và thứ 2 của Bắc Trung Bộ. Tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng; đến nay, đã có 86/94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (chiếm 91,5%). Năm 2022, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy vậy, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo và một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ chưa đúng mức; vẫn

còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động ngại học tập, nghiên cứu, thiếu kỹ năng, hạn chế trong giao tiếp, phát ngôn, ứng xử với Nhân dân và đồng nghiệp; thiếu tự giác trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế. Cá biệt có cơ quan, đơn vị còn để xảy ra sai phạm về tài chính, thất thoát, lãng phí trong sử dụng tài sản, tài chính công. Hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân vẫn còn. Tình trạng làm việc riêng, đi chơi thể thao, sử dụng rượu bia trong giờ hành chính có nơi thực hiện chưa triệt để; một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng việc thực thi nhiệm vụ để tư lợi, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự gây bất bình trong nhân dân...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ rõ: “*Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; chủ động hội nhập quốc tế; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp...*”. Đây là những nội dung cốt lõi về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Để tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, trong thời gian tới Đảng ủy Khối tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

*Một là*, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trước hết là của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với việc xây dựng và thực hiện kỷ luật, kỷ cương và nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người

lao động gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công văn số 1567-CV/TU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân.

*Hai là*, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động trong quản lý, điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý.

*Ba là*, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp; cải tiến nội dung, hình thức hội họp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì Nhân dân phục vụ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành trong mọi hoạt động, công tác.

Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng việc bài trí công sở, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công sở.

*Bốn là*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra công vụ; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện và chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

*Năm là*, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động ký kết các nội dung thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức công vụ. Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hằng năm; đồng thời cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp tăng cường giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Lấy kết quả thực hiện làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc, gương mẫu trong việc chấp hành thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ.

**Đ.N.S**

## TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH...

(Tiếp theo trang 5)

Phát triển nâng tầm văn hóa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại là tư duy vô cùng sâu sắc và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm tư tưởng của một Nhà văn hóa lớn và vai trò của người đứng đầu quốc gia. Đây là sự đúc kết trí tuệ, tinh thần, hồn cốt của quốc gia - dân tộc Việt Nam gắn với sự tiến bộ của nhân loại. Những quan điểm của Người về phát triển, nâng tầm văn hóa dân tộc không chỉ có ý nghĩa trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ mà còn có giá trị sâu sắc trong công cuộc xây dựng CNXH và hội nhập quốc tế. Thực hiện đường lối đổi mới, những tư tưởng về văn hóa của Người được Đảng ta vận dụng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với các định hướng cơ bản: Xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển giá trị văn hóa gia đình, cộng đồng và xã hội. Xây dựng con người mới, gắn kết chặt chẽ hài hòa giá trị truyền thống và giá trị thời đại. Xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh; cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Bảo vệ phát huy giá trị tốt đẹp, bền vững của truyền thống văn hóa Việt Nam gắn với việc chủ động tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa làm phong phú và nâng cao tầm văn hóa Việt Nam. Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng văn minh, lành mạnh. Phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc cùng với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế, như văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh.

**Đ.D.B**



# ĐẠI HỘI

## ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân Hương Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: P.V

## TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2023 - 2028

NGUYỄN THỊ MAI THỦY  
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

*Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng và là ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân. Thời gian qua, các cấp Hội nông dân (HND) trên địa bàn toàn tỉnh đã tập trung, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định, tiến độ và chất lượng đề ra.*

### Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về “Lãnh đạo đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII,

nhiệm kỳ 2023-2028”; Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu HND tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028”; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Ban Thường vụ HND tỉnh về tổ chức đại hội đại biểu HND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Hội Nông dân tỉnh yêu cầu HND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; phân công nhiệm



vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn đại hội cấp cơ sở; hướng dẫn quy trình làm công tác nhân sự. HND tỉnh đã tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai công tác đại hội cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách trong toàn tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn chi hội và cơ sở tổ chức đại hội điểm, từ đó rút kinh nghiệm và tổ chức đại trà. Ban Thường vụ HND tỉnh đã làm việc với các cấp ủy và lựa chọn xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã, huyện Hương Sơn làm đại hội điểm cấp huyện cho toàn tỉnh; thành lập ban tổ chức đại hội, 4 tiểu ban và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh. Ban Thường vụ HND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức lễ phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp với 8 nội dung, chia làm 4 đợt cao điểm. Theo đó, đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong quý I-2023, đại hội HND cấp huyện hoàn thành trong quý II-2023, trong quý III sẽ tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh.

### **Chỉ đạo tốt Đại hội điểm là tiền đề thành công đại hội cấp cơ sở**

Ngày 08,09/01/2023, HND tỉnh đã chỉ đạo thành công Đại hội HND xã Thạch Liên (Thạch Hà) làm điểm đại hội cấp xã cho toàn tỉnh, tạo không khí phấn khởi để tổ chức đại trà đại hội cấp cơ sở. HND các huyện, Thành phố tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Các đơn vị tổ chức đại hội điểm bám sát kế hoạch đại hội, văn bản hướng dẫn của HND tỉnh, huyện về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền và các điều kiện đảm bảo. Đến ngày 09/4/2023, đã có 13/13 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, trong đó

đơn vị hoàn thành đại hội cấp xã đầu tiên là huyện Vũ Quang (ngày 6/3/2023); có 211/216 cơ sở hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo tiến độ về thời gian so với kế hoạch đề ra (5 phường của thành phố Hà Tĩnh đang làm thủ tục giải thể).

Qua đại hội cấp cơ sở cho thấy, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội chi hội; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua của HND các phường, xã, thị trấn và Dự thảo Báo cáo chính trị của HND cấp trên. Các báo cáo trình đại hội được chuẩn bị công phu, đã đánh giá đúng kết quả hoạt động của hội, những đóng góp tích cực của nông dân trong nhiệm kỳ; nêu rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn địa phương. Nhiều cơ sở Hội đã lựa chọn chủ đề Đại hội, tiêu đề báo cáo và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mở ra luồng sinh khí mới của tổ chức Hội. Tham luận tại các đại hội ngắn gọn, có chất lượng, có chiều sâu và đưa ra giải pháp mới. Không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện tinh thần dân chủ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nông dân. Đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, các tài liệu của đại hội được mã hóa bằng QRCode, Báo cáo chính trị và các tham luận trình bày tại đại hội đều có trình chiếu hình ảnh, phóng sự. Công tác nhân sự được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Đảng, Điều lệ Hội, hướng dẫn của Trung ương Hội và HND tỉnh, tỷ lệ phiếu bầu cử BCH mới tập trung cao, đúng định hướng, bình quân chung của cả tỉnh đạt trên 95%, nhiều đơn vị đạt 100% (thị xã Kỳ Anh, tất cả các xã, phường, thị trấn phiếu bầu đều đạt tỷ lệ

100%; Can Lộc có 15/18 đơn vị đạt 100%, đơn vị tỷ lệ thấp nhất 96%; Thạch Hà có 16/22 đơn vị đạt 100%, đơn vị đạt tỷ lệ thấp nhất 95%...).

Về công tác tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chuẩn bị tốt chương trình đại hội, phân công rõ ràng, điều hành khoa học, ngắn gọn; đảm bảo tính tập trung và dân chủ trong thảo luận, bầu BCH nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội HND cấp trên. Tất cả các đơn vị đều có chương trình văn nghệ chào mừng, được tập luyện khá công phu; kinh phí tổ chức đại hội được Đảng ủy các xã, phường, thị trấn quan tâm chu đáo. Các đơn vị đã trưng bày hình ảnh hoạt động của hội, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương tại, trang trí cờ phướn, cờ vui... góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi.

Đại hội cấp cơ sở đã tạo được không khí dân chủ, ấn tượng tốt đẹp, huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, giúp người dân hiểu hơn về vai trò của Hội Nông dân trong tập hợp, vận động quần chúng, chung tay, góp sức phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương...

### **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các đợt thi đua cao điểm**

Mỗi cơ sở hội có 1 công trình, phần việc chào mừng đại hội như: xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng tuyến đường hoa, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm nhà hộ nghèo, xây dựng tổ hội nghề nghiệp... Các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội. Tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào do Hội phát động, gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến... với nhiều hình thức phong phú, sinh động phù hợp thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa phát thanh thôn, tổ dân phố; băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên các mạng xã hội như facebook, zalo của các cấp Hội; Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Trung ương và địa phương; qua việc tổ chức các giải thể thao, văn nghệ chào mừng... Đến nay, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã thực hiện được 785 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp với tổng kinh phí 29,5 tỷ đồng và huy động 35.653 ngày công. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên quan tâm sâu sát cơ sở nắm tình hình tư tưởng của hội viên về đời sống, nhu cầu, nguyện vọng, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả trước thềm đại hội.

Việc tổ chức thành công Đại hội HND cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để HND tỉnh tiếp tục triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết, khơi dậy khát vọng và trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

**N.T.M.T**



Mô hình sản xuất lan Hồ Điệp, thuộc dự án "Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà". Ảnh P.V

## ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

BÙI QUANG HOÀN  
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

**T**rong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã sớm có định hướng, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với quan điểm KH&CN là quốc sách hàng đầu, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của KH, CN và đổi mới sáng tạo: *"Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ KH và CN, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh*

*và bền vững"*; *"Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế"*.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhấn mạnh *"Nhất quán thực hiện quan điểm phát triển bền vững; lấy con người làm trung tâm, KH và CN là nền tảng, động lực"*; *"đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo"*. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ KH&CN và sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, đến nay Sở KH&CN đã tích cực

đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu, ứng dụng KH&CN và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các sản phẩm chủ lực của địa phương được quan tâm nhiều hơn trong nghiên cứu, đầu tư, khai thác và phát triển, nhiều sản phẩm đã phát huy giá trị kinh tế cao; nhiều tiến bộ KH&CN được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, đời sống.

Giai đoạn từ 2020 đến nay, đã chỉ đạo triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ cấp Nhà nước thuộc Chương trình Quỹ gen; 11 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; 87 đề tài, dự án cấp tỉnh (đã nghiệm thu 64 nhiệm vụ) với nhiều kết quả nổi bật.

Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, điển hình là nghiên cứu các giá trị tiêu biểu mang tính toàn cầu của di sản văn hóa làng Trường Lưu, kết quả là cơ sở khoa học xây dựng Hồ sơ đăng ký xếp hạng Di sản Tư liệu Ký ức thế giới đối với sách cổ Hoàng Hoa sứ trình đồ. Một số kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học ban hành các Nghị quyết của chuyên đề của Tỉnh ủy như: Nghị quyết về văn hóa con người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030...

Trong lĩnh vực Y dược, tập trung nghiên cứu các loài thảo dược có khả năng hạn chế một số bệnh ung thư thường gặp, ứng dụng “Yoga trị liệu Việt Nam” để phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não. Tiếp nhận, duy trì các kỹ thuật cao, chuyên sâu

trong y học như: phẫu thuật nội soi khớp vai, khớp gối, ổ bụng; phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng nhân tạo; chụp và can thiệp động mạch vành; đặt máy tạo nhịp tim,... Nhiều kết quả nghiên cứu về Dược phẩm đã được thương mại hóa, sản xuất đưa ra thị trường, như: Viên ngậm thông phế, Viên nhuận tràng, Viên Ích trí Hadiphar,...

Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã tuyển chọn, du nhập, khảo nghiệm và nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng rộng, như: giống lúa J02, BQ; đậu xanh ĐX02; khoai lang KL20-209, KLR5; giống ổi ODL1 Đài Loan, táo 05, cam chín sớm CS1; chè PH8, PH11; các giống thủy sản như tôm càng xanh, cá tầm,... Nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được nghiên cứu và áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch; sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; công nghệ sản xuất trong nhà màng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT) đã và đang được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đã chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học vào xử lý môi trường, sản xuất phân bón hữu cơ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất rau quả, chế biến nông sản thực phẩm. Nhiều công nghệ mới đã được ứng dụng trong ngành Giao thông Vận tải như: công nghệ cào bóc gia cố và tái chế nguội tại chỗ; công nghệ lớp phủ vữa nhựa Polime (công nghệ Micro surfacing); công nghệ dán sợi cường độ cao FRP (Fiber Reinforced Polimer) trong sửa chữa gia cường cầu yếu; công nghệ mở rộng xà mũ trụ bằng bê tông cốt thép dự ứng lực trong thi công cầu. Công nghệ chế biến nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời tiếp tục được duy trì và

phát triển; các sản phẩm như: trà sen, bột ngũ cốc, trà túi lọc (linh chi, cà gai leo,...), nấm sò muối, mít nắm,... được nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, sản xuất đưa ra thị trường.

Ngoài ra, thông qua chính sách phát triển KH&CN đã hỗ trợ ứng dụng và khai thác thông tin, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh như công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời, sản xuất mương bê tông parabol thành mỏng; sản xuất gạch không nung và công nghệ sản xuất ống bê tông với robot hàn khung thép tự động, sản xuất gạch lõi xốp G-VRO. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho 2.640 đối tượng, đăng ký bảo hộ thương hiệu cho 15 sản phẩm đặc sản, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” cho sản phẩm nhúng hươu của huyện Hương Sơn. Đến nay đã có 6 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ với 12 sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu, chuyên giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chuyên giao, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

Đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

*Một là*, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh nghiên cứu, chuyên giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Nâng cao chất lượng đề tài, dự án KH&CN theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, lấy kết quả nghiên cứu ứng dụng làm thước đo. Đẩy mạnh chuyển đổi số để kịp thời phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khai thác, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Tăng cường cơ chế phối hợp 3 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyên giao khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Chú trọng xây

dựng, thúc đẩy các giải pháp thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ Quỹ phát triển KH&CN của các doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyên giao công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.

*Hai là*, xây dựng Chương trình phát triển công nghệ cao, trong đó tập trung phát triển công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; Chương trình phát triển thảo dược, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch, vật liệu mới và năng lượng mới. Ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững hiệu quả, tạo vùng sản xuất chuyên canh theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường. Chủ động tham gia các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ để huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

*Ba là*, tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng dỡ bỏ các rào cản, giải phóng tối đa tiềm năng sáng tạo. Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN; triển khai cơ chế đánh giá độc lập, tư vấn, phản biện, giám định xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của ngành KH&CN, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, cùng tinh thần chung sức đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tin tưởng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thời gian tới sẽ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững./.

**B.Q.H**



## ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KỲ ANH: QUAN TÂM CÙNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

PHAN DUY VĨNH  
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy,  
Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh

*Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt, đặc biệt sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” được ban hành.*

**Xác định các mũi đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và triển khai linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn xây dựng Đảng**

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh khoá II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác

định: “Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ, đảng viên là một trong ba mũi đột phá chiến lược xuyên suốt nhiệm kỳ của Đảng bộ thị xã. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 04 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cùng nhiều văn bản đề tập trung lãnh đạo đồng bộ việc đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo kiên toàn, sắp xếp,

chia tách, sáp nhập và đề nghị thành lập mới các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thị xã Kỳ Anh hiện có 31 tổ chức cơ sở Đảng (*11 đảng bộ xã, phường; 20 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan*), 172 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, hơn 4.300 đảng viên.

Thị uỷ Kỳ Anh đã cụ thể hoá, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Phân công các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ ở cơ sở. Năm 2022, có 28/31 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 90,3%).

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ban hành Nghị quyết số 02, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ đã góp phần chỉnh đốn nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ không ngừng được bổ cứu sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Việc phân công nhiệm vụ đảng viên được cụ thể hoá gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên hoặc nhóm đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt tiếp tục được phát huy tốt, nhất là trong quá trình thảo luận đã tạo được không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong Đảng và

chi bộ nghiêm túc tiếp thu một cách cầu thị để thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc của tổ chức Đảng.

Công tác cán bộ cơ sở được chú trọng. Cấp uỷ các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo. Sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường đã được kiện toàn. Cơ bản thực hiện nghiêm túc chủ trương bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; nhất quán bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Năm 2022, đã mở 14 lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị cho 1.643 học viên; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ cơ sở với 505 đồng chí. Thông qua việc tổ chức sinh hoạt điểm theo tinh thần Nghị quyết số 02 và rút kinh nghiệm tại chỗ đã góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, bí thư chi bộ và đảng viên chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ. Các cuộc sinh hoạt chi bộ điểm thực sự trở thành đợt tập huấn nghiệp vụ cụ thể, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng ở các loại hình chi bộ, góp phần thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Công tác nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Hàng năm ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu, tạo nguồn kết nạp đảng viên đến từng chi bộ. Năm 2022, thị xã kết nạp được 135/110 đảng viên, đạt và vượt kế hoạch đề ra, đạt 3,14% theo mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW. Công tác quản lý đảng viên từng bước quản lý tốt đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên theo Quy định 213; gắn với thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư. Đã xóa tên 16 đảng viên, đưa 42 đảng viên vào diện được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Nhận thức của đảng viên về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở tiếp tục được nâng lên thông qua việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

### **Định hướng trọng tâm thời gian tới**

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, Thị ủy Kỳ Anh tiếp tục lãnh đạo tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó chú trọng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

*Thứ hai*, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp

ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng.

*Thứ ba*, lựa chọn các đơn vị khó khăn, yếu kém làm điểm để tập trung chỉ đạo xây dựng; phát huy vai trò các đoàn công tác, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ theo từng mũi, từng địa bàn phụ trách chỉ đạo khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân của thực trạng, đề xuất các giải pháp khắc phục. Kịp thời kiện toàn, thay thế, bổ sung đội ngũ cán bộ cơ sở. Đối với đơn vị cơ sở khó khăn, vùng giáo... nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có mặt hạn chế, cấp ủy các cấp tập trung cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động quần chúng, các chức sắc, chức việc, từ đó bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, củng cố cấp ủy, kết nạp đảng viên mới. Đối với tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp khó khăn do chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, vai trò cấp ủy, chi bộ bị hạn chế, thì tập trung lãnh đạo, củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức (kể cả doanh nghiệp cổ phần); xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với hội đồng quản trị và ban giám đốc; bảo đảm nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước yêu cầu phát triển trong tình hình mới, tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ, linh hoạt, quyết tâm cao của Đảng bộ, Nhân dân và hệ thống chính trị, thị xã Kỳ Anh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ thị xã đề ra./.

**P.D.V**





Đoàn Hà Tĩnh tham gia xúc tiến kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình tại thành phố Thanh Hóa, tháng 02/2023. Ảnh: P.V

## DU LỊCH HÀ TĨNH: ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ, KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

LÊ TRẦN SÁNG

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

### Từ tiềm năng, lợi thế...

Hà Tĩnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, trên “Tuyến du lịch xuyên Việt”, “Con đường di sản miền Trung”, một trong những cửa ngõ quan trọng của không gian du lịch “Hành lang Đông - Tây”, với hệ thống giao thông đường bộ (Quốc lộ 1, Quốc lộ 8, Quốc lộ 12, đường Hồ Chí Minh), đường sắt, đường thủy nối với các trung tâm du lịch lớn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hà Tĩnh có nhiều tài nguyên tự nhiên và thắng cảnh gắn với các địa danh nổi tiếng như núi Hồng - sông La, bến Tam Soa, suối Tiên, đèo Ngang - Hoành Sơn Quan, hồ

Kẻ Gỗ, Vườn quốc gia Vũ Quang, thác Vũ Môn... Với bờ biển dài 137 km, có nhiều bãi ngang, bờ thoải, cát mịn, nước trong xanh, cạnh bờ biển có núi, ngoài bờ có các đảo nhỏ tạo thành những bãi tắm lý tưởng như: Xuân Thành, Chân Tiên, Xuân Hải, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Đèo Con...

Là địa phương giàu truyền thống văn hóa, quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, cách mạng với các địa danh, di tích lịch sử - văn hoá lớn như: khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, di tích Nguyễn Công Trứ, di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, khu di tích Ngã Ba Đòng Lộc, khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập... Trong đó có Dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh và Ca

trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

### **Đến đây mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch**

Trong những năm qua, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch đã được ngành chú trọng thực hiện thông qua các hội nghị, chương trình xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, hội chợ du lịch trong và ngoài nước; đồng thời tổ chức đón các đoàn Dã ngoại (Famtrip), Báo chí (presstrip) khảo sát, kết nối tour tuyến với du lịch Hà Tĩnh. Qua đó, quảng bá, giới thiệu hình ảnh điểm đến, tiềm năng và các sản phẩm dịch vụ du lịch của Hà Tĩnh, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các chuyên trang, chuyên mục, bài viết giới thiệu về du lịch Hà Tĩnh, ấn phẩm, video, mạng xã hội, cuộc thi về du lịch... được tăng cường và nâng cao, tạo hiệu ứng tốt, góp phần quảng bá đặc sắc ẩm thực du lịch Hà Tĩnh. Các chính sách về xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được quy định tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 phát huy được hiệu quả, góp phần quảng bá, giới thiệu du lịch, thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch.

Để đẩy nhanh phục hồi và phát triển du lịch một cách bền vững, trong bối cảnh tình hình mới, ngành xác định tiếp tục bám sát các văn bản của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Ban chấp hành Trung ương về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh

tế mũi nhọn”; “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để triển khai thực hiện thành công mục tiêu “*Phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn*”. Trong đó, xác định công tác quảng bá, xúc tiến du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tăng cường thực hiện, cụ thể là:

*Thứ nhất*, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư.

*Thứ hai*, đẩy mạnh và đổi mới phương thức các hoạt động truyền thông, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tổ chức và phối hợp tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ xúc tiến du lịch tại Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và các địa phương trọng điểm trong nước để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh về du lịch và các chính sách khuyến khích phát triển du lịch của Hà Tĩnh đến với du khách và các nhà đầu tư. Tổ chức mời và đón đoàn Famtrip nước ngoài (Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Đài Loan...) và trong nước (Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, Miền Trung Tây Nguyên...) đến khảo sát, tư vấn xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá về du lịch Hà Tĩnh.

*Thứ ba*, đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong ngành du lịch để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch

(Xem tiếp trang 29)



Không gian sinh hoạt tại Ngôi nhà trí tuệ ở làng Hạ, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Ảnh: P.V

## ĐỨC THỌ: ĐỔI THAY TỪ PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

HOÀNG XUÂN HÙNG  
Phó Chủ tịch UBND Huyện Đức Thọ

*Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động lớn với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào thực sự đi vào đời sống và đã đạt được những thành quả quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo dựng diện mạo mới của huyện Đức Thọ - quê hương đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.*

**T**rong những năm qua, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Đức Thọ đã không ngừng phát huy những truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, vun đắp cho gia đình, cho cộng đồng một

đời sống văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc. Có thể nói, các giá trị văn hoá đã thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư; từng hộ dân đã chú trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tệ nạn xã hội được đẩy lùi; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; mối quan hệ tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt. Quê hương san sát với những ngôi nhà mới khang trang, những vườn cây ăn trái trĩu quả. Các tuyến đường sạch sẽ, thoáng mát, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đầy đủ, phong trào sinh hoạt văn hóa sôi nổi, những dãy hàng rào xanh mát, những thảm hoa đủ màu... đua nhau khoe sắc được vun trồng, chăm sóc từ

đôi bàn tay của người dân... Để có sự đổi thay đó là nhờ có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, Nghị quyết số 06-NQ/HU về văn hóa, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với 05 nội dung và 07 phong trào. Các nội dung, phong trào ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nổi bật là phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Điều đó được minh chứng qua tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện, từ 21.200 hộ gia đình văn hóa năm 2010 (đạt tỷ lệ 69,8% toàn huyện), đến nay, toàn huyện có 30.300 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 96%). Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa cũng đạt được những kết quả tích cực, từ 0 % năm 2000 đến nay toàn huyện có 154/155 thôn, tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 99,3%, 61,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đảm bảo đáp ứng tốt cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân như nhà văn hóa, khu thể thao, khu vui chơi giải trí... 15/15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 09 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn

mới, 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Những con số này là minh chứng tiêu biểu phản ánh sức lan tỏa rộng khắp của phong trào đến mọi người, mọi nhà và khẳng định vai trò, vị trí của các danh hiệu văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, việc xây dựng mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại các Nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Thọ đã thu hút được sự tham gia, phục vụ nhu cầu văn hóa thiết thực của người dân, đồng thời tạo điểm sáng cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 08 mô hình và trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tiêu biểu để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi nguồn trí tuệ, lan tỏa sự học và vun đắp tri thức, nhiều hoạt động học tập, vui chơi, giải trí tại ngôi nhà trí tuệ, như: đọc sách, tham gia câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền, dân ca ví giặm... đã thu hút nhiều người dân tham gia góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, là phong trào đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”, đã giúp người dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, giúp nhau vươn lên. Kết quả, số hộ nghèo của huyện đã giảm qua từng năm, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn ở mức 3,56%, tỷ lệ cận nghèo chỉ còn 3,93%. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân từ 21,2 triệu/người/năm 2000 thì đến nay đã đạt tới 48,46 triệu/người/năm.

Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến về hiến đất, ủng hộ quyên góp kinh phí để xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào học tập, lao động, sáng tạo; việc triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Thông qua phong trào những giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể nói, việc thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân huyện Đức Thọ. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị trong huyện cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư, Hướng dẫn, Kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển và các kế hoạch thực hiện Phong trào hàng năm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được các tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu đạt trên 90% danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cụ thể bằng việc xây dựng các kế hoạch, thực hiện Nghị quyết chuyên đề và Đề án về lĩnh vực văn hóa.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; Đầu tư, nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng công tác đánh giá xét tặng danh hiệu văn hóa;

Tiếp tục phát huy nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện để góp phần nâng cao chất lượng phong trào và đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu, phát triển ổn định và bền vững./

**H.X.H**

## HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Ban Biên tập Đặc san Thông tin - Tư tưởng của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: TS Đặng Duy Bái, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Mai Thủy, Bùi Quang Hoàn, Phan Duy Vinh, Lê Trần Sáng, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Đăng Hưng, Lê Văn Tùng, Phan Hương, Mai Thanh Hải, Lê Anh Thi, Dương Chí Tâm, Trà Giang, Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Huy Liệu, Trương Ngọc Ánh, Anh Hùng, Nguyễn Hằng, Phạm Văn An, Nguyễn Trọng Đồng, Lê Nữ Ái Chi, Nguyễn Toàn, Trà Giang,... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Đặc san chỉ đăng một số bài.

Ban Biên tập Đặc san trân trọng cảm ơn các cộng tác viên đã tích cực cộng tác và mong muốn trong thời gian tới các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Đặc san. Tin, bài, ảnh ghi đầy đủ họ tên, điện thoại, gửi theo địa chỉ: Đặc san Thông tin - Tư tưởng, số 06 - Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh và bản mềm qua Email: thongtintuht@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

**BAN BIÊN TẬP**

## Về làng Sen quê Bác

LÊ THÀNH VINH

Con về quê Bác - làng Sen  
Ngỡ như gặp lại thân quen làng mình  
Vẫn hàng tre, vẫn mái đình  
Đỏ hoa râm bụi, thắm tình nước non  
Đơn sơ mái lá hãy còn  
Tuổi thơ Người chạy lon ton chỗ nào?  
Xóm làng, đồng ruộng, bờ ao  
Cúi hôn nắm đất nghẹn ngào nhớ thương  
Bác ơi! Năm tháng dậm trường  
Thiên lương hai tiếng quê hương nghẹn lòng  
Trước khi từ già cõi trần  
Câu hò xứ Nghệ gọi thầm trong tim.

## Tưởng nhớ

TRẦN HẬU THẢO

Đài sen mở cánh hạ vùa sang  
Thành phố bừng lên ánh ngập tràn  
Đất nở lung linh màu thắm đỏ  
Trời in lồng lộng sắc sao vàng  
Tưởng mơ bóng Bác trong thương nhớ  
Lại thấy hình Người giữa thế gian  
Trọn mấy mươi năm lời ước hẹn  
Quê hương vững bước tới huy hoàng.

## Mời bạn về thăm quê tôi

NGUYỄN HẰNG

Mời bạn về thăm Hà Tĩnh quê tôi  
Mảnh đất miền Trung ánh hai đầu đất nước  
Xưa oằn mình trong mựa bom bão đạn  
Nay đã vươn mình đổi thịt thay da.

Bạn hãy cùng tôi đến thăm dòng sông La  
Con sông quê hương chở bao câu hò điệu ví  
Thăm biển Xuân Thành vẫn ngàn đời sóng vỗ  
Ru lại câu Kiều trong tiếng nấc Tố Như ơi!

Rời Nghi Xuân bạn hãy đi cùng tôi  
Thăm mảnh đất xưa vùi chôn mười cô gái  
Mộ mười cô nằm bên đường đỏ  
Trận địa năm nào giờ là Ngã ba anh hùng bất tử,  
thiên lương.

Yêu lắm quê tôi miền nhân kiệt, địa linh  
Đã sản sinh ra biết bao người con bất tử  
Họ sinh ra đều là thịt mềm máu đỏ  
Nhưng khi giặc đến nhà, họ hóa thành  
Thánh Gióng của nhân dân.

Hà Tĩnh bây giờ đang chuyển mình đổi mới, đi lên  
Nhà nhà mái ngói đỏ tươi, đường nhựa  
thênh thang nhờ chương trình nông thôn mới  
Những khu du lịch chất lượng cao,  
những nhà cao tầng nguy nga tráng lệ  
Nhân dân ấm no, con trẻ được đến trường.

Hà Tĩnh xưa bất khuất, kiên cường  
Hà Tĩnh nay nổi vòm tay đổi mới  
Xã hội đi lên, biến thách thức thành cơ hội  
Mời bạn hãy về thăm Hà Tĩnh quê tôi.



Ông Nguyễn Văn Bảy (ở thôn Trung Long, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, người ở giữa) đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

## GẶP NGƯỜI CHIẾN SỸ ĐIỆN BIÊN NĂM XƯA

Bài và ảnh: LÊ ANH THI

**Sinh năm 1917, vào Đảng năm 1947, vừa tròn 107 tuổi với tên gọi là Nguyễn Văn Bảy... chừng ấy thông tin trùng khớp về con số 7 làm tôi càng háo hức được gặp ông, một người vệ quốc quân đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ “lùng lẩy năm châu, chấn động địa cầu”, hiện đang sống khỏe mạnh cùng con cháu ở thôn Trung Long, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà.**

### Ký ức người vệ quốc quân

Với một cụ ông 107 tuổi đời rất khó hy vọng để hỏi chuyện, nhất là những kỷ niệm về quá khứ; nhưng với ông Nguyễn Văn Bảy dù không được thật đầy đủ, lúc nhớ, lúc quên, song ông vẫn hăng say trò chuyện với chúng tôi về những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Câu chuyện về ông bắt đầu

từ những năm tháng đi làm thuê khổ sở tận trong xứ Huế, đến khi cách mạng vùng lên giành được chính quyền, ông xung phong vào vệ quốc quân; Khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được biên chế vào Đại đội 5 (còn gọi là Đại đội Hồng Sơn), tiểu đoàn 18, Trung đoàn 57 thuộc Đại đoàn 304. Đơn vị ông có nhiệm vụ bao vây và tiêu diệt cụm Hồng Cúm, nằm trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân Pháp; đây là một trong những hướng tiên công chiến lược mang đến chiến thắng “chấn động địa cầu”. Ông Bảy nhớ lại: “Gian khổ không nói hết, chỉ biết đào hào và nằm dưới hầm cả thôi, nhưng tinh thần chiến đấu thì rất cao,

rất quyết tâm; ai cũng mong chờ giây phút nổ súng tiến công địch...”. Dù câu chuyện phải ngắt quãng nhiều lần, nhưng qua hồi tưởng của cựu chiến binh Nguyễn Văn Bảy, biết được đơn vị của ông được giao nhiệm vụ bao vây phân khu Hồng Cúm, khống chế sân bay và trận địa pháo binh địch, tiến tới chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm Mường Thanh. Đây là một trong ba phân khu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đồng thời ngăn chặn không cho quân Pháp bỏ chạy sang Lào... Được hỏi về ngày chiến thắng mùng 7 tháng 5, ông Bảy tươi cười và tỏ vẻ nuối tiếc: không nhớ được, chỉ biết lúc đó bốn phía như cơn bão lửa làm cho quân địch bạt vía, kinh hồn và thua tan tác. Tướng Đờ Cát cùng hàng ngàn binh sỹ kéo cờ trắng đầu hàng. Đại đoàn chúng tôi còn phải nhận lệnh tiếp tục tiến công Hồng Cúm, khu cứ điểm cuối cùng của địch...

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Bảy cùng đơn vị trở về tiếp quản thủ đô, cuộc sống gian khổ ở rừng sâu giờ là chốn phồn hoa đô thị, làm thế nào để giữ vững tinh thần kỷ luật, tâm thế của người chiến thắng, người sáng hình ảnh người Vệ quốc quân. Ông Bảy đã viết một bài thơ đề tự nhắc nhở, dặn lòng mình trước những cám dỗ ở chốn thị thành. Bài thơ có tựa đề “*Xin đừng chê Vệ*”... Điều kỳ diệu là cho đến nay đã hơn một thế kỷ nhưng ông vẫn nhớ thuộc lòng bài thơ, trong đó có những câu thể hiện bản lĩnh, dũng khí, tinh thần lạc quan của người chiến sỹ vệ quốc “*Là chiến sỹ phải đánh Đông, dẹp Bắc; Biết xông pha nơi khói lửa biên thù; Biết tin vào một ngày gần nhất; Nước Độc lập, Tự do, Hạnh phúc; Vệ sẽ được bành bao trang võ phục; Mũ sao vàng, ngực lấp lánh huân chương; Khi ấy nhiều chị trông theo mà... chết mệt*”.

### Người Đảng viên gương mẫu, tận tụy

Gia nhập vệ quốc quân được hơn 1 năm, ngày 10/10/1947, ông Nguyễn Văn Bảy vinh dự được kết nạp vào Đảng, niềm ước mong của một chàng thanh niên nguyện đi theo Đảng, chiến đấu dưới cờ Đảng đã trở thành hiện thực. Ông Bảy bồi hồi nhớ lại: “*tuổi trẻ chúng tôi hồi đó tham gia vệ quốc hồ hởi, phấn khởi lắm, ai cũng hùng hực quyết tâm chiến đấu để giành được độc lập, tự do. Là chiến sỹ trẻ lại sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng nên tôi vô cùng tự hào, nguyện chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối ...*”. Khi được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông luôn thể hiện là một người lính tiên phong, dũng cảm, khó khăn thiếu thốn không hề nao núng. Khi về tiếp quản Thủ đô, ông luôn giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, không bị cám dỗ trước đời sống phồn hoa đô thị, được đơn vị đánh giá là chiến sỹ gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi trở về địa phương, phẩm chất người Đảng viên càng được ông phát huy cao độ. Từ năm 1954 đến 1980, suốt 26 năm liền ông gắn bó với Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân xã Thạch Điền; từng trải qua các công việc như thủ kho, kế toán, Chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng công an, xã đội, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban hành chính xã; đặc biệt có ba nhiệm kỳ ông giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã, đó là năm 1960 - 1961, 1961-1962, 1965-1967; tham gia Ban Thường vụ từ 1970 đến 1980. Những năm ông Bảy gánh vác trách nhiệm trước Đảng bộ là những năm khó khăn, gian khổ, chiến tranh tàn phá, đời sống của Nhân dân nghèo khó; nhưng ông đã cùng với Đảng bộ, lãnh đạo, Nhân dân vượt qua mọi thử thách. Vừa



vận động Nhân dân chăm lo sản xuất, chi viện cho tiền tuyến lớn “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; vừa chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh. Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò ví trí của từng Đảng viên.

Ca ngợi về tấm gương của người tiền nhiệm, ông Lê Xuân Ngọc, Bí thư Đảng bộ xã Nam Điền chia sẻ: *“Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Nam Điền rất tự hào về cựu Bí thư Đảng bộ xã Nguyễn Văn Bảy; trong giai đoạn xã nhà khó khăn bộn bề, ông được Đảng bộ giao nhiều nhiệm vụ, trọng trách nhưng ông luôn thể hiện vai trò gương mẫu, nhiệt huyết trong công việc, cùng với tập thể Đảng bộ lãnh đạo đưa xã nhà phát triển về kinh tế, xã hội; an ninh trật tự được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, được cấp trên ghi nhận nhiều thành tích. Không những là người lãnh đạo xã tâm huyết có nhiều cống hiến mà còn là người trụ cột của gia đình. Ông luôn nuôi dạy con cháu ăn học, trưởng thành; có 8 người con, 5 trai, 3 gái và hơn 100 cháu, chắt, chiu; trong đó có 4 người con trai và nhiều cháu tham gia quân đội, nhiều người trong gia đình là đảng viên và có nhiều cống hiến cho xã hội. Ông Bảy sắp sửa đón nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đó là dấu mốc ngời sáng trong lịch sử Đảng bộ xã nhà. Noi gương ông, thế hệ chúng tôi quyết tâm lãnh đạo đưa xã Nam Điền phát triển vững mạnh, xứng đáng với những cống hiến của thế hệ đàn anh đi trước...”*./.

**L.A.T**

## DU LỊCH HÀ TĨNH...

(Tiếp theo trang 22)

trong công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Thực hiện số hóa các điểm đến điểm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng giao diện ảnh 360, 3D, công nghệ thực tế ảo... để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch.

*Thứ tư*, xây dựng các ấn phẩm, video clip giới thiệu du lịch Hà Tĩnh và tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Tĩnh trên báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các kênh VTV1, VTV8, VTC và các phương tiện truyền thông khác bằng các hình thức: tin thời sự, các chuyên mục, chuyên đề, các kênh youtube, tiktok, facebook, fanpage, máy bay Vietnam airline và các nền tảng số của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, agoda, booking...

Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và đang từng bước nâng cao cơ sở hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư, đa dạng hoá sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá... để du lịch Hà Tĩnh phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Trong thời gian tới, song song với công tác phát triển sản phẩm, việc tuyên truyền quảng bá sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, trở thành “điểm đến” hấp dẫn thay vì chỉ là điểm dừng chân.

**L.T.S**

# NGƯỜI CÔNG NHÂN CẦN CÙ, HĂNG SAY LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Bài và ảnh: LÊ NỮ ÁI CHI



Đồng chí Trần Xuân Thế, Giám đốc Công ty Phát triển bò giống Mitraco và anh Phạm Hồng Đức, Tổ cơ khí của Công ty (phía bên trái) bên chiếc máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường.

**Mặc dù chịu rất nhiều áp lực do mô hình sản xuất kinh doanh mới nhưng Công ty Phát triển bò giống Mitraco thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã bước đầu nỗ lực tiếp cận, tìm lối đi phù hợp để duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.**

**Đi tìm lời giải cho hành trình vươn lên vượt khó của công ty**

“Một trong những “lực đẩy” để Công ty vượt khó vươn lên chính là nhờ có đội ngũ công nhân lao động lành nghề, gầy bó, chịu khó, dám làm, dám vươn lên, dám thử thách, sáng tạo; đặc biệt có những công nhân lao động vừa kiêm nhiệm 2, 3 phần việc, vừa tìm tòi, sáng tạo, hiến kế, có nhiều sáng kiến làm lợi cho Công ty lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Một trong những người công nhân đó là anh Phạm Hồng Đức, Tổ cơ khí của Công ty - người thợ cả với sáng kiến: “Máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường”,

được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2022”

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Xuân Thế, Giám đốc Công ty cho biết: Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn tại miền quê Can Lộc, bố mất sớm, anh công nhân Phạm Hồng Đức sớm ý thức trách nhiệm gánh vác việc gia đình, thay cha chăm sóc cho mẹ. Đến tuổi trưởng thành, sau khi lập gia đình, anh tiếp tục gồng gánh nuôi vợ và hai con nhỏ với đồng lương công nhân ít ỏi. Áp lực cuộc sống đè nặng, song tiếp xúc với anh, thấy rõ lan tỏa từ anh niềm tin yêu cuộc sống, niềm đam mê công việc và những trăn trở công việc chuyên môn của công ty.

Gần 20 năm đảm nhận vai trò phụ trách kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, anh Phạm Hồng Đức luôn được đánh giá là người có tay

nghe cao, có nhiều sáng kiến, hiến kế, sáng tạo trong công việc. Đến năm 2011, anh bén duyên với Công ty Phát triển bò giống Mitraco, ngay khi bước chân vào công ty, với sự từng trải và kỹ năng làm việc khoa học, anh được bầu làm Tổ trưởng Tổ cơ khí - Nơi tưởng chừng rất khô khan, bụi bặm ấy lại chính là nguồn cảm hứng vô tận để anh thỏa thích niềm đam mê sáng kiến, sáng tạo của bản thân.

### “Bằng Lao động sáng tạo là một cơ duyên”

Quá trình làm việc tại Công ty, sau khi hoàn thành công việc chuyên môn được giao phó ở Tổ Cơ khí, anh thường mày mò sửa chữa các trang thiết bị, máy móc bị lỗi, hỏng hoặc hao mòn công năng để từ đó khắc phục, vận hành thuận lợi hơn. Chính điều này đã góp phần rất quan trọng giúp cho người lao động của Công ty thuận lợi trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị, đồng thời giảm gánh nặng sửa chữa trang thiết bị cho Công ty.

Đặc biệt, quá trình quan sát công tác khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh của Công ty có nhiều điểm bất ổn, việc khử khuẩn chủ yếu là do công nhân thực hiện bằng phương pháp thủ công, dùng xẻng để rắc vôi khử trùng chuồng trại, do đó xảy ra tình trạng vôi rắc không đều, hiệu quả không cao, lãng phí vôi, tốn nhiều công sức, mất nhiều thời gian lao động. Thấy công nhân thực hiện việc khử trùng rất vất vả, lại ảnh hưởng đến sức khỏe, anh đã trăn trở ngày đêm với suy nghĩ: phải làm thế nào để khắc phục tình trạng vừa lãng phí nguồn vôi, vừa mất nhiều sức lao động của công ty trong khi đó việc khử khuẩn vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu... “Trong cái khó ló cái khôn”, anh đã mày mò tìm hiểu nguyên nhân, phân tích các yếu tố tác động và bắt tay ngay vào việc thực hiện sáng kiến chế tạo máy phun vôi khử trùng.

Bằng việc tái chế các thiết bị máy móc sẵn có của Công ty như sắt, nhựa..., anh đã chế tạo thành máy phun có khung xe, bánh xe, hộp đựng vôi, vòi phun, tay cầm điều khiển... để thực hiện công việc khử trùng, thay thế cho phương pháp thủ công.

Sáng kiến “*Máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường*” nhờ đó chính thức được Công ty đưa vào áp dụng từ tháng 3/2021.

Khi đưa vào thực nghiệm cho thấy công nhân sử dụng với thao tác dễ dàng, bề mặt phun vôi đều, nhanh, tiết kiệm thời gian; giảm sức lao động cho công nhân; tiết kiệm vôi, tiết kiệm chi phí đầu vào cho Công ty; khử trùng hiệu quả cho chuồng trại và môi trường xung quanh; bảo vệ đàn bò khỏi dịch bệnh và các loại côn trùng gây hại, đem lại nguồn lợi, tăng doanh thu cho đơn vị.

Sáng kiến của anh Đức được ứng dụng không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường (*được biết nhờ sáng kiến này đã góp phần làm lợi cho Công ty trên dưới 150 triệu mỗi năm*). Khi được hỏi, nhiều công nhân Công ty cho biết: Kể từ khi có máy phun vôi khử trùng, công nhân không còn thấy việc khử khuẩn chuồng trại là công việc áp lực, nặng nhọc nữa, thay vào đó công việc trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện, ai cũng có thể dễ dàng đảm đương, thay vì muốn đùn đẩy, phó thác cho người khác như trước đây. Đến nay, máy phun vôi khử trùng chuồng trại, bảo vệ môi trường do anh Đức sáng chế ra đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Với những đóng góp của mình, năm 2021, anh Phạm Hồng Đức được Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng; được tôn vinh lao động tiêu biểu toàn tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm 2022 anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”.

Niềm đam mê công việc và những vinh quang đã có được của anh công nhân đam mê sáng tạo Phạm Hồng Đức là bài học về tình yêu nghề, yêu quý sức lao động, sự gắn bó với công ty, doanh nghiệp. Anh đã thể hiện hình ảnh cần mẫn, vững chãi của người công nhân miệt mài làm việc, cống hiến, hy sinh không chỉ vì kiếm kế sinh nhai, mà vì niềm tin vào chính vai trò, vị trí của người công nhân lao động.

L.N.A.C



Ảnh minh họa

# NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

MINH NGỌC

Báo Quân đội nhân dân

*Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá. Họ đưa ra các quan điểm phủ nhận sạch trơn giá trị của việc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và xuyên tạc rằng quy định như vậy để tạo điều kiện cho “chính quyền cướp đất của dân”; là trở lực cho phát triển kinh tế. Họ cho rằng để chống tham nhũng, tiêu cực, để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam phải thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc thừa nhận chế độ đa sở hữu đất đai. Có thể thấy, việc đồng nhất vấn đề sở hữu toàn dân về đất đai với thực trạng tham nhũng, tiêu cực có liên quan tới đất đai là sự đánh tráo giá trị, không đúng bản chất của vấn đề, chỉ lừa phỉnh được những người thiếu hiểu biết về vấn đề này.*

**Tại sao phải thực hiện sở hữu toàn dân về đất đai?**

Trước hết cần khẳng định rằng, đất đai thuộc sở hữu toàn dân không phải là một thuật ngữ lý thuyết, trừu tượng, không có giá trị thực thi, không phải là sự giáo điều được du nhập từ Liên Xô vào Việt Nam như một số ý kiến trên các trang mạng, các diễn đàn đã cố ý bóp méo, gây hiểu lầm. Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân thể hiện đúng bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1980 dựa trên cơ sở lý luận về

tính tất yếu khách quan của việc xã hội hóa đất đai. Từ đó tới nay, qua một số lần sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật Đất đai, Đảng ta luôn kiên định quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân, giao cho Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý và sử dụng hiệu quả. Quan điểm này được Nhà nước thể chế hóa trong Hiến pháp và pháp luật qua nhiều thời kỳ. Hiến pháp 2013 và Luật Đất đai 2013 đều quy định rõ vấn đề này. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về quản lý sử dụng đất và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến toàn dân cũng một lần nữa khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai đã góp phần quan trọng duy trì ổn định chính trị - xã hội (CT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo đảm sinh kế cho người nông dân. Thực tế đã cho thấy, quan điểm trên là đúng đắn, phù hợp với chế độ CT-XH, đặc điểm văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên của nước ta. Đó là vì:

*Thứ nhất*, xuất phát từ đặc điểm của Nhà nước ta là “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân”, thì Nhân dân phải là chủ sở hữu đối với tư liệu sản xuất đặc biệt quý giá của quốc gia là đất đai. Đất đai là thành quả của sự nghiệp dựng nước và giữ nước lâu dài của cả dân tộc, là thành quả từ công sức, xương máu của bao thế hệ, không thể để cho một số người nào đó có quyền độc chiếm sở hữu. Đất đai của quốc gia dân tộc phải thuộc sở hữu chung của toàn dân và được sử dụng phục vụ cho mục đích chung của toàn dân tộc, của Nhân dân.

*Thứ hai*, sở hữu toàn dân về đất đai tạo điều kiện để những người lao động tiếp cận đất đai tự do. Phải tạo cơ chế công bằng

ngay từ gốc, tức là người lao động phải có tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai, để lao động mưu sinh.

*Thứ ba*, trong điều kiện nước ta, việc thiết lập chế độ sở hữu tư nhân về đất đai là một yếu tố cản trở đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Bởi vì, trong chế độ sở hữu tư nhân đất đai, không ai có quyền ngăn cản người chủ đất sử dụng đất theo ý họ, vì đất là tài sản riêng của họ. Lý do này còn khiến đất đai có xu hướng được sử dụng không hiệu quả, chỉ bảo vệ lợi ích của chủ đất mà không quan tâm tới lợi ích sinh tồn của phần lớn dân cư, khi cần xây dựng những công trình công cộng thì sở hữu tư nhân về đất đai sẽ gây ra những trở lực lớn. Sở hữu tư nhân đất đai còn dẫn đến kết quả không mong muốn là tập trung đất đai trong tay một số người có nhiều tiền, hệ quả là có người sở hữu quá nhiều đất, người lại không có tác đất cắm dùi. Điều này sẽ gây bất ổn xã hội. Với việc quy định chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong Hiến pháp, khi phần lớn công dân bị bất lợi trong phân chia lợi ích từ đất đai, thì Nhà nước có thể sửa Luật Đất đai phục vụ mục đích chung của công dân, sửa chữa những mất công bằng trong phân phối lợi ích từ đất đai do cơ chế thị trường đem lại. Nếu Hiến pháp tuyên bố sở hữu tư nhân về đất đai thì nhân danh quyền chủ sở hữu, bộ phận nhỏ dân cư sở hữu nhiều đất đai sẽ không cho phép phần lớn còn lại thay đổi chế độ phân phối lợi ích từ đất đai.

*Thứ tư*, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai tránh cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng bất ổn do một số người có thể đòi hỏi xem xét lại các quyết định lịch sử về đất đai. Nếu thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai hoặc đa sở hữu về đất đai, sẽ diễn ra các cuộc tranh chấp đòi lại quyền sở hữu nhà,

đất trong quá khứ mà không cần tính đến các yếu tố lịch sử và hiện trạng, như vậy xã hội dễ lâm vào tình trạng bất ổn.

*Thứ năm*, nếu thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai và cho phép người nước ngoài thỏa thuận mua bán đất với tư nhân thì nguy cơ mất chủ quyền lãnh thổ từ hệ lụy của nền kinh tế thị trường sẽ thành hiện thực. Đã có nhiều bài học nhãn tiền của một số nước trên thế giới về vấn đề này...

### **Quyền của người dân đối với đất đai được tôn trọng**

Cũng có những ý kiến sai trái cho rằng sở hữu toàn dân về đất đai khiến đất đai trở thành vô chủ, không được sử dụng hiệu quả và không thể trở thành vốn. Thực tế thì Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan đã trao cho người sử dụng đất khá nhiều quyền: Sử dụng (theo quy hoạch của Nhà nước), chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, thừa kế, góp vốn... Về cơ bản, người sử dụng đất ở Việt Nam đã có gần hết quyền của chủ sở hữu cho phép họ đầu tư, sử dụng đất hiệu quả theo năng lực của họ. Một số hạn chế của quyền chủ sở hữu mà người sử dụng đất không có là: Không được tùy ý chuyển mục đích sử dụng đất; hạn điền; thời gian giao đất hữu hạn; phải giao lại đất cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, mục đích công cộng. Tương ứng với mở rộng quyền cho người sử dụng đất, quyền của cơ quan nhà nước với tư cách đại diện cho toàn dân thống nhất quản lý đất đai trong cả nước được quy định trên các mặt sau: Quy định mục đích sử dụng cho từng thửa đất (bằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phân

giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra.

Người sử dụng đất giữ lại cho mình hầu hết quyền của người sở hữu như chiếm giữ, sử dụng, giao dịch trên thị trường đất đai, thế chấp và thừa kế. Người dân chỉ giao lại cho Nhà nước một số quyền như: Quyền xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể sử dụng đất đai để cho hoạt động sử dụng đất đai của từng cá nhân và tổ chức không làm giảm hiệu quả sử dụng đất đai chung của quốc gia. Nhà nước phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch và giám sát tuân thủ quy hoạch, kế hoạch cho tốt. Quyền bảo vệ đất đai và môi trường để ngăn cản những hành vi vụ lợi cá nhân của người dân làm tổn hại lợi ích chung. Quyền bảo hộ quyền chính đáng của dân cư đối với đất đai đã được quy định theo luật. Quyền bảo toàn lãnh thổ quốc gia trước các hành vi xâm phạm của nước ngoài. Người dân phải cung cấp tài chính qua thuế sử dụng đất cho Nhà nước để duy trì các hoạt động của mình.

So sánh với luật đất đai của một số nước duy trì tư hữu về đất đai, quyền của người sử dụng đất của Việt Nam cũng không có chênh lệch đáng kể. Như vậy, không có sự khác biệt lớn về phương diện tạo quyền tự chủ cho người sản xuất, kinh doanh sử dụng đất hiệu quả giữa chế độ sở hữu toàn dân về đất đai của nước ta và chế độ tư hữu đất đai ở một số nước.

### **Sở hữu toàn dân về đất đai không phải là nguyên nhân của tham nhũng, tiêu cực**

Về bản chất, sở hữu toàn dân về đất đai không phải là nguồn gốc của nạn tham nhũng, tiêu cực và thực tế phức tạp hiện nay về đất đai. Thực trạng quản lý, sử dụng đất đai đang đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết bắt nguồn không phải từ bản chất

vốn có của sở hữu toàn dân về đất đai, mà bắt nguồn từ sự yếu kém kéo dài trong việc không hiện thực hóa thiết chế thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; bắt nguồn từ hệ lụy yếu kém trong quản lý đất đai.

Luật Đất đai năm 2013 và phương thức Nhà nước thực hiện luật nói trên có nhiều điểm chưa hợp lý cần phải khắc phục. Vấn đề gây bức xúc nhất hiện nay ở nước ta là ở chất lượng, thái độ thực thi Luật Đất đai của cơ quan và công chức nhà nước chưa tốt, tồn tại quá nhiều trường hợp lạm dụng quyền lực công phục vụ cho mục tiêu riêng của cá nhân, của gia đình, của nhóm lợi ích. Một số trường hợp cơ quan nhà nước thu hồi đất của dân không đúng quy định của pháp luật. Sự giàu có bất thường của không ít đại gia kinh doanh bất động sản ở nước ta thời gian qua có tác động từ mức chênh lệch giá quá lớn trong các dự án chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất đô thị và giá đất đền bù cho người có quyền sử dụng đất hợp pháp. Tình trạng quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện, quy hoạch treo, tình trạng đất thu hồi bị bỏ hoang còn người mất đất lâm vào tình trạng thất nghiệp, khó khăn... cho thấy quản lý của Nhà nước chưa tương xứng với yêu cầu cần phải có trong chế độ sở hữu toàn dân.

Những vấn đề này không thể giải quyết bằng cách chuyển toàn bộ quyền quản lý đó cho khu vực tư nhân thông qua tư hữu hóa hoặc đa dạng hóa sở hữu đất đai. Vì làm như vậy thì chỉ khiến tình hình thêm phức tạp, những rủi ro khó lường hết hậu quả. Ngược lại, chỉ có thể giải quyết tốt các vấn đề này bằng việc đẩy mạnh cải cách trong các cơ quan nhà nước, minh bạch hóa, công khai hóa cơ chế quản lý, sử dụng đất đai; siết chặt kỷ luật và trách nhiệm giải trình của công chức và chuyển giao cho người

dân những quyền mà người sử dụng đất thực thi có lợi hơn cơ quan nhà nước.

Để hạn chế tình trạng thu hồi đất một cách tùy tiện ảnh hưởng tới lợi ích của người sử dụng đất, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã định hướng quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Đồng thời, có lẽ cần nghiên cứu phân chia địa tô chênh lệch giữa xã hội (mà Nhà nước là đại diện), người có đất bị thu hồi và người nhận đất sử dụng cho mục đích mới trong giá đất thu hồi. Nhà nước cũng phải nâng cao năng lực sử dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với tư cách công cụ quản lý vì lợi ích quốc gia. Thực hiện được tốt những định hướng trên sẽ hạn chế được tác động tiêu cực của các nhóm lợi ích vào lĩnh vực đất đai.

Sở hữu toàn dân về đất đai tạo điều kiện để Nhà nước XHCN bảo vệ lợi ích của người dân tốt nhất. Những sai lầm và thiếu sót của cơ quan nhà nước thời gian qua trong lĩnh vực đất đai không phải là bản chất của Nhà nước XHCN và có thể sửa chữa được. Vì thế, cần tỉnh táo nhận thức rõ mưu đồ của kẻ xấu xuyên tạc chính sách đất đai của Đảng, Nhà nước ta hòng kích động, gây bất ổn môi trường CT-XH của nước ta. Từ đó, các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần vận động nhân dân tích cực đóng góp ý kiến chất lượng, hiệu quả cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), kịp thời nhận diện, đấu tranh với các luồng ý kiến sai trái.

M.N

# NHẬN DIỆN VÀ PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”<sup>(1)</sup>

NGUYỄN TUẤN HÙNG, NGUYỄN THANH ĐẠT

*Từ khi Bộ Chính trị Khóa XII đề ra Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các thế lực thù địch, phản động càng trắng trợn xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ra sức chống phá việc toàn Đảng, toàn dân ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Bài viết nhận diện, phân tích và phản bác những quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay; chỉ rõ nguy cơ và đề xuất những giải pháp nhằm phòng, chống âm mưu thâm độc trên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.*

## Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Có nhiều đối tượng thường xuyên chống phá, xuyên tạc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thể phân loại các nhóm đối tượng để chúng ta nhận rõ bản chất và mưu đồ của họ.

Nhóm thứ nhất là những cơ quan đặc biệt được các nhà nước tư sản lập ra để chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Nhóm thứ hai là những kẻ phản bội Tổ quốc, thành phần của chế độ cũ, những kẻ thoái hóa, biến chất về tư tưởng, chính trị, bộc lộ rõ bộ mặt chống đối Đảng, Nhà nước. Nhóm thứ ba là những đối tượng núp bóng dưới các chiêu bài đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự, hoặc núp bóng tôn giáo, dân tộc thiểu số. Nhóm thứ tư là những đối tượng có nhận thức kém về chính trị, tư tưởng, dễ bị lợi dụng lôi kéo như sinh viên, công nhân, cán bộ hưu trí, một số thành phần bất mãn chính trị.

Thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để tuyên truyền chống phá tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm:

*Một là*, tung ra những thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hạ thấp giá trị tư tưởng của Người, cho rằng đó chỉ là sự nhắc lại, sao chép. Chúng rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một hệ thống, chỉ là những câu nói hết sức đời thường, tản mát, không xứng đáng là một học thuyết. Chúng phủ nhận, vu khống những đóng góp của Người đối với cách mạng giải phóng dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và cách mạng thế giới. Mục đích là hạ thấp hình tượng lãnh tụ dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để các thế hệ người Việt Nam sau này không còn coi Hồ Chí Minh là hình tượng đoàn kết, thống nhất toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó cho rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vô nghĩa, không có giá trị.

*Hai là*, các thế lực thù địch “tỏ ra” đề cao Hồ Chí Minh, thậm chí chúng còn “thần thánh hóa” tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đi tới khẳng định Đảng và Nhà nước ta không bao giờ có thể tổ chức tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản chất thủ đoạn của chúng là thổi phồng nhưng thực ra đang hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải người cộng sản, Hồ Chí Minh sử dụng chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ để đạt được mục đích là giải phóng dân tộc. Các thế lực thù địch còn dùng chính tấm gương, đạo đức, những câu chuyện của Người để so sánh,



đôi chiều, làm có phê phán đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Cần nhận thức rõ thủ đoạn thâm độc này để hiểu rõ đâu là phản biện xã hội với lợi dụng chống phá.

*Ba là*, các thế lực thù địch sử dụng các diễn đàn, blog cá nhân và mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok... đưa tin thất thiệt, không chính xác, đặc biệt vào những dịp lễ lớn, ngày kỷ niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: ngày Quốc khánh (02/9), ngày thành lập Đảng (03/02), ngày đất nước thống nhất (30/4), kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5), ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6)... Chúng nhân danh những nhà nghiên cứu, bình luận “khách quan, trung lập” về các sự kiện và cung cấp những thông tin “giật gân”, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều người tò mò, thiếu hiểu biết. Những thông tin này được dẫn lại và cắt ghép tinh vi, xảo quyệt, hướng lái góc nhìn của người tiếp nhận theo ý đồ của chúng.

*Bốn là*, lợi dụng tình hình phức tạp trong quan hệ chính trị quốc tế, chẳng hạn việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam và xây đắp đảo trái phép tại Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam để kích động tâm lý “bài Trung”, thù ghét dân tộc. Thâm độc hơn, chúng dẫn chứng, trích dẫn những câu nói, văn bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ tốt đẹp của Đảng ta với Đảng Cộng sản Trung Quốc các thời kỳ trước đó để “đánh lận” lịch sử, xuyên tạc, bóp méo, xảo biện cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, bịa đặt ra những câu chuyện cho rằng Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, cho rằng Hồ Chí Minh không phải Nguyễn Ái Quốc. Lợi dụng các nghiên cứu của một số tổ chức, các cá nhân ở nước ngoài để xuyên tạc đời tư của Hồ Chí Minh trong các giai đoạn hoạt động cách mạng ở Anh, Pháp, Trung Quốc.

*Năm là*, chúng “gài” những thông tin sai lệch vào vào những nội dung chính xác làm

cho người nhận khó phân biệt đúng sai, từ đó tin vào những thông tin bịa đặt mà chúng cung cấp. Thâm độc hơn, chúng tích cực xây dựng, chỉnh sửa, tạo ra những minh chứng, chứng cứ giả mang tính xuyên tạc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, nhắc đi nhắc lại những thông tin không chính xác và ngụy tạo trên nhiều diễn đàn, dưới nhiều góc độ để người đọc dần tin vào thông tin mà chúng cung cấp.

### **Luận cứ phản bác các quan điểm sai trái về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ta**

Luận điệu của các thế lực thù địch tập trung vào hai hướng tấn công chính:

*Hướng thứ nhất*, các thế lực thù địch tấn công vào bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Các luận điệu tập trung phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng không có tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh là nhà dân tộc chủ nghĩa; chúng bịa đặt, xuyên tạc những câu chuyện tự cho là “thâm cung bí sử” để xuyên tạc về đạo đức, phong cách của Người; chúng bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chí Minh bằng những câu văn, hình ảnh cắt ghép.

Đây là những luận điệu phi lý, không có căn cứ khoa học. Việc khẳng định Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng không phải là ý chí chủ quan của Đảng ta hay những nhà khoa học trong nước, mà trước đó rất nhiều công trình nghiên cứu của các học giả, nhà khoa học nước ngoài đã khẳng định vấn đề này. Muốn đánh giá Hồ Chí Minh có phải nhà tư tưởng và có hay không có tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải nhìn nhận và đánh giá toàn bộ những di sản mà Người để lại cũng như ảnh hưởng và tác động của những quan điểm đó đối với cách mạng Việt Nam và thế giới. V.I. Lênin đã khẳng định: “Một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi nào biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào

*không phải một cách tự phát*”. Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng thiên tài, nhà lý luận kiệt xuất. Muốn hiểu tư tưởng của Người cần phải nhìn vào nội dung và ý nghĩa cao cả của nó. Đối tượng mà Hồ Chí Minh muốn truyền tải là quần chúng Nhân dân nên phong cách diễn đạt hướng đến sự đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng. Ở Hồ Chí Minh thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách; giữa lý luận và thực tiễn; giữa lời nói và việc làm. Bởi vậy, có thể hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa là “học thuyết”, là một hệ thống những luận điểm, quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được xây dựng trên nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, được hình thành theo đúng quy luật phát triển và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Với luận điệu cho rằng, Hồ Chí Minh là nhà dân tộc chủ nghĩa; Người chỉ sử dụng chủ nghĩa Mác - Lênin để đạt được mục đích giải phóng dân tộc. Những kẻ tung ra luận điệu này muốn nhắm tới việc phủ nhận tính cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin. Quá trình ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin sau khi trải qua nghiên cứu, “sàng lọc” rất nhiều các quan điểm chính trị, tư tưởng đương thời. Chỉ đến khi gặp được chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh mới tin và đi theo con đường của Lênin, bởi đó là cách duy nhất đạt được hai mục tiêu: giải phóng dân tộc và đem lại hạnh phúc cho Nhân dân. Mọi quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh đều được xây dựng trên nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, nên hiểu rõ, việc tiếp thu không phải là sự sao chép, bắt chước, góp nhặt như các thế lực thù địch thường xuyên truyền. Hồ Chí Minh tiếp thu có sự chọn lọc và phát triển. Người cho rằng, “Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những

*điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại. Lênin dạy chúng ta như vậy*”.

Hướng thứ hai, các thế lực thù địch phủ nhận sức sống, giá trị và tính bất diệt của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã lỗi thời, phong cách Hồ Chí Minh không còn phù hợp, từ đó cho rằng việc Bộ Chính trị đề ra Chỉ thị 05-CT/TW là sai lầm, sẽ không có kết quả.

Các thế lực thù địch nguy hiểm xuyên tạc bằng cách đánh đồng hai khái niệm “học tập” và “bắt chước”. Chúng cho rằng, học tập Hồ Chí Minh thì phải “bắt chước” giống Người, từ hình thức ăn mặc đến lời nói, việc làm, lối sống. Chúng ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không phải là rập khuôn, máy móc mà phải biết vận dụng, kế thừa và sáng tạo. Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là một hệ thống mở, như Ph. Ăngghen đã viết vào năm 1887: “*Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lặp lại một cách máy móc*”<sup>(1)</sup>.

Về việc phủ nhận giá trị đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các thế lực cho rằng với cuộc sống hiện đại ngày nay, những quan niệm đạo đức đó đã lạc hậu, lỗi thời, hủ cụ. . . Sự thật là, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên sức sống và giá trị thời đại, bởi bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chính những quan niệm đạo đức đó. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Giá trị thời đại trong đạo đức và phong cách của Người còn được đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc với tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác -

(1) C.Mác và Ph. Ăngghen (1995): *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.36, tr. 796.

Lênin, phù hợp với xu thế vận động, phát triển của thời đại. Đạo đức và tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, trước sau như một của Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyên viên và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Báo cáo số 03-BC/TW ngày 20/8/2021 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đóng góp quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao giá trị đạo đức của toàn xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp. Thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân tiếp tục triển khai việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị Khóa XIII. Đây là những căn cứ phân bác rõ rệt nhất luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.

### **Một số giải pháp phòng, chống những quan điểm chống phá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

*Một là*, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc nghiên cứu với vận dụng trong thực tiễn hiện nay của từng ngành, từng lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu với căn cứ khoa học đầy đủ sẽ là vũ khí sắc bén nhất để phân bác các quan điểm sai trái trên. Cần quan tâm đầu tư cả về con người lẫn vật chất cho công tác nghiên cứu; quan tâm, sưu tầm những thông tin, tư liệu về Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng công tác đào tạo và nghiên cứu ở những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học.

*Hai là*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nhận thức đầy đủ thì mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng sẽ có “kháng thể” đối với các luận điệu xuyên tạc, nhờ vậy sẽ không bị kích động, lôi kéo, gây hoang mang từ các quan điểm thù địch.

*Ba là*, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và mối quan hệ giữa việc nghiên cứu, học tập, vận dụng, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc này cần có sự lãnh đạo sát sao của các tổ chức Đảng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chung tay phát huy cao độ vai trò trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thời gian tới cần đổi mới phương thức thực hiện, tổ chức học tập dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc đấu tranh phân bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

*Bốn là*, tập trung quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với năng lực và phẩm chất đầy đủ, hiểu biết sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh, để tham gia đấu tranh, phân bác các luận điệu sai trái. Quán triệt nguyên tắc đấu tranh là lấy thực tiễn chân lý khách quan làm cơ sở chủ yếu để phân bác, đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Hồ Chí Minh. Trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, cần quán triệt cao độ việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “*Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần xung kích đi đầu đăng

tải, viết các bài tuyên truyền, phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, cần chú ý đến chất lượng và tính thuyết phục. Cần quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển lực lượng chuyên trách đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái đảm bảo về trình độ và năng lực.

*Năm là*, làm tốt công tác đối ngoại trong việc nắm tình hình, định hướng tư tưởng, hỗ trợ cho bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nguồn thông tin chính thống và đúng đắn về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ta. Làm tốt công tác tuyên truyền về thành tựu cũng như hiệu quả của đường lối 35 năm đổi mới đất nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của kiều bào và bạn bè thế giới.

*Sáu là*, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đi kèm với xử lý cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mang tính răn đe, cảnh tỉnh. Lực lượng Công an nhân dân cần xung kích, đi đầu, chủ động nắm tình hình các tổ chức phản động, các âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cả trong và ngoài nước để có biện pháp đấu tranh và cách xử lý đúng đắn. Các đơn vị làm công tác tuyên giáo cần chủ động phòng ngừa kết hợp với giữ vững bên trong, tích cực tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng Nhân dân hiểu âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh, xử lý các đối tượng xuyên tạc về Hồ Chí Minh.

Sự nghiệp đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được những thắng lợi nhất định, chưa bao giờ đất nước của chúng ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày hôm nay. Điều đó càng khẳng định sự đúng đắn và tính chân lý của con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Hơn bao giờ hết, để bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt được và tiếp tục vững bước phát triển, chúng ta cần quán triệt tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Xem đây là một yêu cầu cấp bách, quan trọng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố địa vị chủ đạo hệ tư tưởng của Đảng ta trong đời sống xã hội.

**N.T.H - N.T.Đ**

---

(\*) Lược đăng bài viết đạt Giải A Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II - Năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức.

1. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), *Toàn tập, tập 36*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

2. Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2019), *Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch*, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật.

3. *Đảng Cộng sản Việt Nam* (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2*, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

4. Mạch Quang Thắng (2010), *Hồ Chí Minh con người của sự sống*, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

5. Võ Nguyên Giáp (2006 - Chủ biên), *Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam*, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

6. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập, tập 6*, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

7. Hội đồng lý luận trung ương (2017), *Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong nước*, Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

8. Song Thành (2013), *Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng lỗi lạc*, Hà Nội: Nxb. Chính trị - Hành chính.

# TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2023

## 1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Quốc hội đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, song hành với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm; trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng. Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh nguyên nhân do một số quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển thì nguyên nhân chủ yếu là việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15.

Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó, về các nhiệm vụ, giải pháp chung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, cả khu vực công cũng như khu vực tư để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xây ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ năm 2023, triển khai trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu giúp Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu giúp Chính phủ đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm và hàng năm, theo hướng vừa đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề từng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Từ năm 2023, thường xuyên đánh giá hiệu quả và chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh các bất cập, mâu thuẫn nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí các nguồn lực. Chú trọng xây dựng chính sách quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn đối với một số lĩnh vực then chốt như tiết kiệm năng lượng, quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản.

Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khẩn trương có giải pháp đồng bộ để khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Quốc hội.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm; bảo đảm tính công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật tránh thất thoát, lãng phí. Tập trung nghiên cứu kỹ các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội để thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm.

## 2. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2023 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng. Đến ngày 22/4/2023, cả nước ghi nhận hơn 1.717 ca mắc COVID-19 mới, có 61 ca mắc nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, nguyên nhân số ca mắc gia tăng đột biến có thể do người dân đã bỏ qua tiêm phòng COVID-19.

Ngày 12/4/2023, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo công văn, số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus các biến thể mới trong tương lai.

Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế...

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân phải đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, nơi công cộng, phải rửa tay khử khuẩn thường xuyên, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ... Những người có triệu chứng cần chủ động phòng bệnh cho người khác. Các nhóm đối tượng cần tiêm đầy đủ vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

### 3. Làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 10 đến 11/4/2023.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và "đặc biệt". Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm nước CHDCND Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, đặc biệt là Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn cấp cao Việt Nam tại Phủ Chủ tịch Lào. Trong hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các nhà lãnh đạo hai nước cùng thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước; trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết chung, tăng cường phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Lào trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã công bố quà tặng trị giá 1 triệu USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Sau hội đàm, Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào; tiếp Chủ tịch trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đồng quan điểm tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như giữa các bộ, ngành ở trung ương và địa phương; tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược; đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; rà soát và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh-quốc phòng để phối hợp đối phó với các thách thức mới; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước.

Lãnh đạo Cấp cao hai nước tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Kết quả đạt được trong chuyến thăm tiếp tục đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, đồng thời tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào hướng tới tầm cao mới trong tương lai.

### 4. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken

Ngày 15/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4/2023 theo lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm này cùng với những tiếp xúc, trao đổi giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là cuộc điện đàm cấp cao rất thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (29/3/2023) là minh chứng sống động cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Joe Biden và các Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách

nhệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải. Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau hơn 6 năm và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Joe Biden đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, ủng hộ Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Hai bên đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ và nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển toàn diện, ngày càng ổn định, thực chất, đi vào chiều sâu, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng chân thành cảm ơn Hoa Kỳ đã viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Ngoại trưởng Blinken cảm ơn Việt Nam kịp thời hỗ trợ Hoa Kỳ trang thiết bị, vật tư y tế trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Hai bên bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã đạt Thỏa thuận về các điều kiện xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của hai bên; trông đợi hai nước sẽ sớm có những trụ sở cơ quan đại diện mới xứng tầm với sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ song phương. Thủ tướng chúc mừng phía Hoa Kỳ tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Để làm sâu sắc và phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp. Thủ tướng đề nghị Chính quyền Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh... và trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, ổn định chuỗi cung, phát triển cơ sở hạ tầng...

Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hài hòa, bền vững; đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, đồ gỗ, điều tác động trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người dân. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tạo điều kiện, cơ hội để cộng đồng năng động và sáng tạo 2,2 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ, tiếp tục hội nhập, tuân thủ luật pháp sở tại, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Ngoại trưởng Blinken nhất trí hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí. Ngoại trưởng cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng đến các trụ cột và lĩnh vực như Thủ tướng đã đề cập.

Hai bên chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò tích cực góp

phần nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ, quan hệ Đối tác Mê Công - Hoa Kỳ, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải - hàng không ở Biển Đông, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác và hỗ trợ các nước tiểu vùng Mê Công ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

### 5. Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Anh và Bắc Ireland

Ngày 11 đến 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến thăm Anh và Bắc Ireland nhằm khẳng định mối quan hệ đồng minh. Chuyến thăm diễn ra sau khi Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận thương mại mới mang tên Khuôn khổ Windsor. Đây cũng là dịp Anh tổ chức kỷ niệm 25 năm Thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành” (GFA) được ký kết mang lại hòa bình cho khu vực Bắc Ireland (thuộc Anh).

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại thành phố Belfast ở Bắc Ireland, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hy vọng các thể chế ở Bắc Ireland sẽ được khôi phục càng sớm càng tốt. Hai bên cho rằng lễ kỷ niệm thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành” là thời điểm để đánh giá những tiến bộ mà Bắc Ireland đã đạt được trong 25 năm qua và “cam kết xây dựng một tương lai tươi sáng hơn”.

Được ký vào ngày 10/4/1998, thỏa thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành” đã giúp chấm dứt 3 thập kỷ xung đột tại Bắc Ireland và thiết lập chính quyền chia sẻ quyền lực tại Stormont bao gồm đại diện của hai cộng đồng theo chủ nghĩa hợp nhất ủng hộ Bắc Ireland nằm trong Vương quốc Anh và theo chủ nghĩa dân tộc ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập với Cộng hòa Ireland. Chính quyền Mỹ tại thời điểm đó đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán dẫn tới việc ký kết thỏa thuận.

Kể từ tháng 5/2022, Bắc Ireland đã không có chính quyền chia sẻ quyền lực sau khi đảng Hợp nhất dân chủ (DUP), chính đảng lớn nhất tại khu vực, tẩy chay việc chia sẻ quyền lực để phản đối thỏa thuận hậu Brexit áp dụng cho khu vực. Thủ tướng Sunak khẳng định thỏa thuận Khuôn khổ Windsor đã giải quyết nhiều vấn đề, song DUP cho biết vẫn cần những thay đổi để bảo vệ vị trí của Bắc Ireland trong Vương quốc Anh.

Từng là bên trung gian và đóng vai trò quan trọng góp phần dẫn tới thành công của GFA, Mỹ có tiếng nói quan trọng đối với hòa bình tại Bắc Ireland. Thời gian qua, Washington cũng có nhiều động thái nhằm thúc đẩy duy trì ổn định tại vùng này trong bối cảnh Brexit gây ra những hệ lụy khiến tình trạng căng thẳng gia tăng.

Bởi vậy, sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Belfast trong chuyến thăm Anh và Bắc Ireland vào thời điểm này không chỉ được xem như một sự ủng hộ đối với Thủ tướng Anh Rishi Sunak mà còn tái hiện vai trò trung gian của Mỹ giúp thu hẹp những bất đồng giữa Chính phủ Anh và các đảng phái tại Bắc Ireland./

(Nguồn TTTTCTTG)

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 19/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 23. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

**1.** Xem xét kết quả giám sát đối với đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong thời gian từ sau Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay,

#### Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy và người đứng đầu Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du còn thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm, như: Cho thuê quyền sử dụng đất, cho thuê tài sản gắn liền trên đất không đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức; Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nguyễn Du kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

Qua kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng kiến nghị các ngành chức năng rà soát, tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài sản công tại các đơn vị được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

**2.** Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc trong mốc thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022,

#### Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong Thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

**ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY**